

**TỔNG HỢP TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 19 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024)**

HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-HĐND

ngày / /2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- **Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông:** Do quá trình thi công Dự án nâng cấp Kênh tiêu Chà Là đã phát sinh một số điểm ngập úng khi trời mưa ở các khu phố dọc theo Kênh tiêu Chà Là. Đề nghị ngành chức năng tiến hành khảo sát, có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước trả lời tại công văn số 653/BXDNL-QLDA ngày 19/7/2024 như sau:

Trong quá trình thi công, Ban Xây dựng năng lực đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra bổ sung hồ sơ thiết kế thi công các hồ ga và đường ống thu gom nước tại các hẻm ở các khu phố dọc theo Kênh tiêu Chà Là, hiện nay đơn vị thi công đã thực hiện thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ bản vẽ thi công được phê duyệt, đảm bảo thu, thoát nước vào mùa mưa lũ tại các hẻm. Ban cũng đã phối hợp với UBND phường Mỹ Đông và Nhà thầu thi công kiểm tra giải quyết nội dung kiến nghị này của phường.

- **Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải:** Hiện nay trên địa bàn xã có một số dự án đã được triển khai và đang thi công như dự án phát triển thủy lợi phục vụ Nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải-Thanh Hải thuộc dự án nâng cao hiệu quả, sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán (gọi tắt ADB8) tỉnh Ninh Thuận, vậy cử tri xã Nhơn Hải tiếp tục đề nghị các ngành chức năng có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình dự án để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại công văn số 876/BQLDANN ngày 16/07/2024 như sau:

Tiểu dự án 02 Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải - Thanh Hải thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 và Ban Quản lý dự án phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công- Tổng dự toán tại Quyết định số 112/QĐ-BQLDANNPTNT ngày 08/8/2022. Trong đó nội dung đầu tư của tiểu dự án 02 gồm Hệ thống đường ống HDPE phục vụ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng chiều dài là 15,690km và Hệ thống đường giao thông quản lý vận hành với tổng chiều dài 13,335km.

Dự án được khởi công xây dựng ngày 08/9/2023 và thời gian dự kiến hoàn thành là 08/3/2025 (thời gian thi công là 18 tháng). Đến thời điểm hiện nay, tiến độ triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình đạt khối lượng công việc khoảng 40%. Các nhà thầu thi công xây dựng vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh triển khai thi công các hạng mục của Tiểu dự án

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình của Tiểu dự án vẫn còn chậm vì các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên dẫn tới quá trình thi công chưa đồng bộ, xuyên suốt làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Tiểu dự án. Ban Quản lý dự án vẫn đang phối hợp chặt chẽ với địa phương vùng dự án để giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và cố gắng phấn đấu đến hết tháng 7/2024 sẽ hoàn thành 100% công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi được bàn giao 100% mặt bằng sạch, Ban Quản lý dự án sẽ thúc đẩy nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện của Tiểu dự án.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Việc thi công Dự án thu trữ nước ngầm tại xã Phước Hải thực hiện chậm tiến độ, theo báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2023; nhưng đến nay công trình vẫn đang tạm dừng thi công; theo phản ánh của cử tri, hiện nay có trường hợp người dân tự ý lấn chiếm trái phép phần diện tích đất đã thu hồi thực hiện dự án này, nhưng chính quyền địa phương không có cơ sở xử lý, do dự án chưa hoàn thành; đề nghị chủ đầu tư có kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý và xử lý hành vi lấn chiếm đất theo quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại công văn số 876/BQLDANN ngày 16/07/2024 như sau:

Hiện nay Khu vực đồi cát Phước Hải, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 14/6/2024 cho đơn vị quản lý sử dụng là Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi.

Đối với trường hợp người dân tự ý lấn chiếm trái phép phần diện tích đất đã thu hồi thực hiện dự án này: Ngày 31/5/2024 Ban quản lý dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương UBND xã Phước Hải làm việc cụ thể từng hộ dân lấn chiếm đất cam kết và có Biên bản làm việc là sau vụ hè thu (tháng 9/2024 08 hộ lấn chiếm cam kết hoàn trả mặt bằng) cho đơn vị quản lý sử dụng.

- Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Hải: Trong thời gian vừa qua gần cửa biển Vịnh Vĩnh Hy được ngành chức năng thả Bù (phao nổi trên biển) để đánh dấu, phân luồng, nhưng hiện tại các đèn trên Bù (phao nổi trên biển) không có đèn sáng, báo hiệu, số phương tiện của ngư dân đi đánh bắt ban đêm không thấy, đã qua chạm với Bù, làm hư hỏng ghe và mất an toàn đối với ngư dân. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng trên để ngư dân đánh bắt được an toàn.

UBND tỉnh trả lời tại công văn số 3442/UBND-KTTH ngày 30/7/2024 như sau:

Kiến nghị trên đã được Ban An toàn giao thông tin đã khắc phục xong

- Kiến nghị của cử tri xã Phương Hải: Đề nghị nạo vét Suối Bầu Dài để tạo điều kiện cho bà con trong việc canh tác.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại công văn số 476 /CTKTTL-QLNCT ngày 22/7/2024 như sau:

Qua kiểm tra mặt cắt Suối Bầu Dài thông thoáng đảm bảo tiêu thoát khi đến mùa mưa lũ.

- Kiến nghị của cử tri xã Tri Hải: Hiện nay các tàu thuyền có gắn thiết bị giám sát hành trình để vươn khơi bám biển, khi vào mùa biển động các tàu thuyền đậu bờ nên tắt máy giám sát hành trình để giảm bớt chi phí. Nhưng chi cục Thủy sản không đồng ý. Vậy để các chủ phương tiện luôn mở máy giám sát cho đảm bảo quy định, đề nghị các ngành chuyên môn hỗ trợ kinh phí cho các chủ phương tiện khi không hoạt động vươn khơi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Chi cục Thủy sản là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng Hệ thống giám sát tàu cá theo quy định, theo đó Chi cục kiểm tra, giám sát và thông báo đến các lực lượng chức năng 28 tỉnh, thành ven biển (bao gồm lực lượng chức năng của tỉnh Ninh Thuận), nếu tàu cá của tỉnh mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển khi tham gia hoạt động khai thác hải sản để xác minh và xử lý vi phạm theo đúng quy định, vì theo quy định tại điểm e khoản 4, Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ quy định: “Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng....”

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri xã Tri Hải “khi vào mùa biển động các tàu thuyền đậu bờ nên tắt máy giám sát hành trình để giảm bớt chi phí nhưng Chi cục Thủy sản không đồng ý” là không đúng. Vì qua rà soát các nội dung đã tuyên truyền, tập huấn từ năm 2019 đến nay về chống khai thác bất hợp pháp IUU (trong đó có các quy định về giám sát hành trình tàu cá), không có nội dung mà cử tri đã nêu trên. Về nội dung chủ tàu không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, đưa tàu về cập tại các bãi đậu và không duy trì thiết bị giám sát hành trình, qua rà soát hoạt động này không trái với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương trong công tác chống khai thác bất hợp pháp IUU, để gỡ thẻ vàng của EC, đối với tàu cá neo đậu không tham gia khai thác hải sản nhiều ngày liên hoặc mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình từ 6 tháng trở lên, phải có sự giám sát từ cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải làm rõ vị trí neo đậu (có hình ảnh cụ thể) và lý do không tham gia khai thác hải sản trên biển, nhằm ngăn chặn các tàu thực hiện hành vi khai thác bất hợp pháp IUU.

Về nội dung đăng ký sử dụng dịch vụ và trả phí dịch vụ viễn thông của thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá là thỏa thuận dân sự giữa bên cung cấp dịch vụ và

bên sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cử tri xã Tri Hải làm việc với nhà cung cấp thiết bị để được hỗ trợ vấn đề này.

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải (tiếp tục kiến nghị): Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn mở rộng cảng cá Mỹ Tân cho có chỗ tàu thuyền neo đậu, hiện nay số tàu thuyền của 02 thôn Mỹ Tân 1 và Mỹ Tân 2 tăng nhiều, nên khi có gió lớn các thuyền va đập vào nhau dễ xảy ra thiệt hại tài sản của ngư dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Theo quy hoạch cảng cá Mỹ Tân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 là cảng cá loại III. Mục tiêu là Nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng, mở rộng khu neo đậu neo đậu tàu thuyền nhằm đáp ứng số lượng tàu thuyền ra vào neo đậu làm hàng trong và ngoài tỉnh, đầu tư mở rộng bến cá cũng như khu dịch vụ hậu cần nghề cá đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như phát triển trong tương lai, từng bước đưa cảng Mỹ Tân trở thành cảng cá loại II và là một trong những trung tâm nghề cá lớn của tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, theo Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 thì cảng cá Mỹ Tân được quy hoạch là cảng cá loại III, theo đó ngân sách địa phương bố trí theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước hoặc lồng ghép từ các chương trình, dự án để đầu tư cảng cá loại III, loại II.

Công trình Nâng cấp, mở rộng bến cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư; Quy mô đầu tư dự án (gồm 02 giai đoạn): Công trình chắn cát giảm sóng; Công trình Bến cá 300CV; Kè bờ K1, Nạo vét và phao tiêu báo hiệu; khu mở rộng tiếp giáp bến hiện hữu (Bãi sau bến nâng cấp và mở rộng; Cấp điện chiếu sáng cho khu bến mở rộng; Cấp nước cho khu bến mở rộng và Nhà tập kết có mái che trên bến) đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao vào khai thác sử dụng từ năm 2018. Riêng giai đoạn 2 gồm: Hạng mục khu lấn biển diện tích khoảng 4,6ha (đầu tư kè bờ kết hợp bến cập tàu 300CV mở rộng chiều dài khoảng 237m bảo vệ; 02 Kè biển, toàn bộ khu san lấp mặt bằng; hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật,...) chưa được đầu tư do điều kiện khó khăn về nguồn vốn.

Do kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn đầu tư công và chưa có nguồn cho cảng cá Mỹ Tân giai đoạn 2. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian đến sẽ tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ ngân sách cho địa phương trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình cảng cá Mỹ Tân (nhất là các hạng mục giai đoạn 2) theo quy hoạch, dự án đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án, giúp tàu thuyền của ngư dân địa phương lưu thông ra vào cảng, neo đậu làm hàng được thuận lợi, thông thoáng và an toàn.

- Kiến nghị của cử tri phường Phước Mỹ: Theo Quyết định 01/2022/QĐ-UBND, ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về Quy định khu vực

không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đến nay các nhà yến vẫn còn hoạt động, gây ô nhiễm tiếng ồn. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm có phương án giải quyết.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 6 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: “Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này thì phải giữ nguyên trạng, không được coi nói và không được sử dụng loa phóng phát âm thanh; nhà yến cách khu dân cư, công sở, trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300 m thì không sử dụng loa phóng phát âm thanh”. Như vậy, theo quy định này các nhà yến không phải thực hiện di dời, vẫn được tiếp tục hoạt động, nhưng không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

Vì vậy, để khắc phục các nhà nuôi yến sử dụng loa phóng phát âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn, đề nghị UBND Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chỉ đạo UBND phường Phước Mỹ phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan kiểm tra các nhà nuôi yến thực hiện ký cam kết “không coi nói, mở rộng, phát triển thêm cơ sở nuôi chim yến và không dùng Loa phóng để phát âm thanh dẫn dụ chim yến”. Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, xử lý các nhà nuôi yến không chấp hành theo các quy định. (CT)

- Kiến nghị của cử tri xã Thành Hải: Hiện nay một số sản phẩm Nông nghiệp của Ninh Thuận như: Hành, Tỏi, Ớt đã có thương hiệu, tuy nhiên việc quảng bá xây dựng thương hiệu thúc đẩy thương mại để tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nhân dân, như thương hiệu Tỏi Lý Sơn... còn hạn chế. Kiến nghị các ngành chức năng tăng cường quảng bá sản phẩm Nông nghiệp của Ninh Thuận, để có thương hiệu riêng cho sản phẩm của tỉnh Nhà.

Sở Công Thương trả lời tại công văn số 1627/SCT-VP ngày 23/7/2024 như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận và các quy định hiện hành, hàng năm Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh để làm cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các chương trình đều được triển khai rộng rãi đến doanh nghiệp, HTX, cơ sở của tỉnh biết và hỗ trợ các đơn vị tham gia.

Thời gian qua, các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm hành, tỏi đã được hỗ trợ tham gia rất nhiều hoạt động, sự kiện để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, như: (1) kết nối với hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Điểm OCOP; (2)

tham gia các hội nghị giao thương, kết nối cung - cầu được tổ chức trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; (3) tham gia các hội chợ được tổ chức trong và ngoài tỉnh; (4) tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Thuận được tổ chức tại các tỉnh, thành phố; (5) tham gia các đợt tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm; (6) tham gia các Phiên chợ chuyên đề sản phẩm OCOP, đặc thù... Ngoài ra, hỗ trợ đề sản phẩm tham gia quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử.

Một số hạn chế trong quá trình thực hiện: Tham gia chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, các đơn vị tham gia được hỗ trợ theo chính sách quy định. Đối với các nội dung ngoài phạm vi hỗ trợ của ngân sách, các đơn vị tham gia phải tự chủ động chi trả. Do vậy, có những hoạt động, các đơn vị chưa tham gia đầy đủ.

Một số giải pháp để tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp để có thương hiệu riêng cho sản phẩm của tỉnh:

- Về công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hành, tỏi, ớt nói riêng và các sản phẩm của tỉnh nói chung: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng sẽ triển khai các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Thời gian qua các hoạt động được triển khai khá nhiều, tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị chưa tích cực, chỉ chọn lựa tham gia các hoạt động được hỗ trợ 100% chi phí. Do vậy, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp trong công tác tuyên truyền đến các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm hành, tỏi, ớt tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tích cực hơn trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xác định rõ việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm của đơn vị là nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị, để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của mình, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu của tỉnh.

- Về đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận: Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 15/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị, bao gồm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - đơn vị trước đây trực thuộc Sở Công Thương; Quyết định số 88/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024 tỉnh Ninh Thuận, đối với hoạt động xúc tiến thương mại năm 2024 giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì.

Sở Công Thương và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo phân công và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tham gia các chương trình, hoạt động quảng bá sản phẩm (hành, tỏi, ớt) trong thời gian tới. Để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác quảng bá sản phẩm, các đơn vị có thể đề xuất các hoạt động cụ thể để các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ phù hợp theo quy định.

- Về phía các doanh nghiệp, HTX, cơ sở, cử tri có sản xuất kinh doanh sản phẩm hành, ớt, tỏi: Cần chủ động có kế hoạch, bố trí nguồn lực hợp lý để sẵn sàng tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường mục tiêu mà đơn vị mình hướng tới; chủ động nâng cao năng lực quản lý, xúc tiến thương mại của đơn vị để việc triển khai, tham gia, thực hiện công tác quảng bá sản phẩm của đơn vị được thuận lợi.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước hiện nay sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nhưng ít có các loại giống lúa mới. Hầu hết các giống lúa mới hiện nay đều được các Đại lý nhập từ các tỉnh khác về nên chưa biết hiệu quả ra sao, trong khi giống lúa của tỉnh do Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ nghiên cứu quá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Kiến nghị Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ nghiên cứu, lai tạo các giống lúa mới có năng suất và chất lượng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng để Nhân dân sản xuất nhằm đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khảo nghiệm, sản xuất thử nghiệm, trình diễn các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để đưa vào cơ cấu giống của tỉnh, thay dần các giống lúa đã sản xuất lâu năm có chiều hướng thoái hóa, phân ly, năng suất và chất lượng giảm; nhiều mô hình sản xuất lúa đã và đang được thực hiện như nhân giống lúa chất lượng, thâm canh lúa cải tiến, sản xuất lúa 1 phải 5 giảm, cánh đồng lớn; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, năng suất lúa đã được nâng lên năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm vào đầu mỗi vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đều có văn bản hướng dẫn sử dụng cơ cấu giống và lịch thời vụ sản xuất ; trong đó có khuyến cáo tên các giống lúa mới, giống chất lượng tốt, có năng suất cao, phù hợp để các địa phương và bà con nông dân lựa chọn, áp dụng như: Đài Thơm 8, MT10, OM4900, OM5451, OM6976, An Sinh 1399, PY2, ĐV108, ML202, CB3988, ĐH815-6, Q5, TH 41, ML 202, KD18, BDR57, BDR999, TBT132, VN121, Thiên Hương 6,...

Hiện tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ đang sản xuất, kinh doanh các loại giống lúa thuần bản quyền và chủ lực như: An Sinh 1399, Qng128, OM4900, OM6162, VT-NA2, VT-NA6,... Đây là những bộ giống lúa ít bị nhiễm sâu bệnh, chống chịu đổ ngã, năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với giống lúa VT - NA2 và giống VT - NA6 đã được trồng thử nghiệm tại vùng đất Nha Hồ và sẽ đưa vào sản xuất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ còn sản xuất, kinh doanh các loại giống lúa thuần như: ML48, ĐV108, TH41,... Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ nghiên cứu và chọn tạo ra các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để đưa vào cơ cấu giống của tỉnh, khuyến cáo Nhân dân sản xuất nhằm đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn cho người dân.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm xem xét mô hình trồng Táo (Mùng bao lưới) vào loại sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận và xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia mô hình này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Táo là cây trồng thế mạnh và là một trong 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận. Trong thời gian qua, sản phẩm Táo đã nâng cao được giá trị gia tăng nhờ vào chất lượng trái, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là việc giảm thiểu sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, đảm bảo thời gian cách ly trong việc xử lý ruồi vàng. Hiện nay, việc ứng dụng Bao lưới chống ruồi vàng hại táo tại Ninh Thuận được các hộ nông dân thực hiện nhằm quản lý và hạn chế thấp nhất gây hại của ruồi vàng và sâu đục trái táo, góp phần nâng cao năng suất sản lượng và chất lượng của quả táo. Tính đến tháng 6/2024, tổng diện tích sản xuất táo trên địa bàn huyện Thuận Nam là 89,90 ha, đã bao lưới 100%; trong đó xã Phước Nam đã bao lưới đạt 100% (37,5 ha/105 hộ).

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất táo đảm bảo hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quy trình kỹ thuật trồng táo; tiêu chuẩn cơ sở Giống cây ăn quả lâu năm- cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây táo để triển khai và hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân áp dụng. Đồng thời, năm 2023 Cục Bảo vệ Thực vật đã công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật: Quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục quả trên cây táo tại Ninh Thuận và một số tỉnh Nam Trung bộ.

Để giúp bà con nông dân được tiếp cận và hưởng lợi từ các quy định về chính sách thuộc lĩnh vực Nông nghiệp để phát triển đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Phước Nam, trong thời gian đến Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND huyện Thuận Nam chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Phước Nam tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, trình tự để hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất theo chính sách hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về ban hành Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 về việc Quy định định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

- Kiến nghị của cử tri thôn Rã Giữa xã Phước Trung: Đường ống Tân Mỹ hiện nay tới khu sản xuất thôn Đồng Dày, còn riêng khu sản xuất Hồ Phước Trung không đảm bảo nước trong mùa khô hạn rất mong tỉnh làm đường ống qua khu sản xuất thôn Rã Trên để giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất bà con được ổn định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại công văn số 876/BQLDANN ngày 16/07/2024 như sau:

Dự án Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cái- Tân Mỹ được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 02/12/2022. Trong đó có đầu tư kênh cấp 2, cấp 3 kết nối từ kênh cấp 1 của tuyến kênh TM7 và TM9 (là 02 tuyến kênh được tiếp nước vào hạ lưu kênh hồ Phước Trung với diện tích tưới 34ha).

Hiện nay, dự án trong giai đoạn đang thực hiện công tác thu hồi, bồi thường GPMB các tuyến kênh trên địa bàn xã Phước Trung nói riêng và toàn dự án nói chung, dự kiến thời gian triển khai thi công xây lắp vào cuối Quý III/2024.

2. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná, xã Phước Minh: Về việc thi công mở rộng tuyến Quốc lộ 1A gây nứt nhà dân, giai đoạn II vốn trái phiếu Chính Phủ đến nay người dân chưa nhận hỗ trợ tiền lần nào. Bà con tiếp tục kiến nghị các cấp quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho bà con để sửa chữa nhà.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Về nội dung kiến nghị, Sở Giao thông vận tải xin chia sẻ với cử tri như sau: Tổng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở đối với 496 hộ bị ảnh hưởng nứt nhà khi thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận (vốn Trái phiếu Chính phủ) là 4.635.797.550 đồng, trong đó:

Đợt 1: đã chi trả tiền cho 110 hộ với tổng số tiền là 2.682.572.800 đồng.

Đợt 2: Ban QLDA 2 đã chuyển 55.020.000 đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận để thực hiện chi trả, Trung tâm đã tiến hành chi cho các hộ dân với số tiền 48.425.632 đồng (11/12 hộ), còn lại 6.594.368 đồng Trung tâm tiếp tục chi trả. Hiện Ban QLDA 2 chưa chuyển kinh phí để chi hỗ trợ nứt nhà cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với số tiền 1.896.361.187 đồng. Vấn đề này, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến nứt nhà dân Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, vốn Trái phiếu Chính phủ tại Văn bản số 749/BGTVT-CQLXD ngày 19/01/2024. Tuy nhiên, đến nay Ban QLDA 2 vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu văn bản UBND tỉnh kiến nghị giải quyết việc chi trả bồi thường cho các hộ dân còn lại. (GS)

- Kiến nghị của cử tri Thương Diêm 2, xã Phước Diêm: Đường tỉnh lộ 701 vào ban đêm, nhiều loại xe tải nặng, chở quá tải lưu thông, buổi tối người dân tham gia giao thông nhiều nhưng suốt cả tuyến đường từ Cảng Quốc tế Trung Nam đến ngã 3 Quốc lộ 1A xã Cà Ná rất ít đèn đường chiếu sáng, đèn chổ sáng chổ tối, dễ gây tai nạn giao thông. Do đó, kiến nghị các cấp quan tâm thường xuyên mở các ngọn đèn chiếu sáng vào ban đêm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Về kiến nghị mở thêm hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến Đường tỉnh 701, Sở Giao thông vận tải xin chia sẻ như sau: Đường tỉnh 701 (đoạn tuyến đi từ Quốc lộ 1 đến Cảng tổng hợp Cà Ná) trong thời gian qua tình trạng xảy ra trộm cắp dây điện

liên tục, do đó một số trụ đèn không còn dây nguồn để cấp nguồn chiếu sáng. Về nội dung này, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu đơn vị quản lý bảo trì khắc phục ngay các trụ đèn có thể sửa chữa và cho thấp sáng các bóng hiện hữu tại đoạn qua nút giao đường nhánh, cong cua đều thấp sáng; các đoạn ngoài khu vực đông dân cư thấp sáng theo tỷ lệ 01 bóng sáng/05 bóng không sáng.

Trong năm 2024, Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện thay thế 25 bóng đèn sodium hiện trạng bị mất dây thay bằng đèn năng lượng mặt trời và thay thế 59 bóng đèn sodium hiện trạng bị hư hỏng thay bằng đèn LED trên tuyến đường tỉnh 701 theo Quyết định 783/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có thay thế đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng tổng hợp Cà Ná để tăng tỷ lệ đèn chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông của người dân khi lưu thông qua khu vực này vào ban đêm. Dự kiến sẽ triển khai trong thi công trong Quý III năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 2621/UBND-TH ngày 23/7/2024 như sau:

Về ý kiến, kiến nghị: "Đường tỉnh lộ 701 vào ban đêm, nhiều loại xe tải nặng, chở quá tải lưu thông":

Nội dung cử tri kiến nghị, ngày 16/7/2024 UBND huyện đã có Văn bản chỉ đạo Công an huyện và các xã: Phước Diêm, Cà Ná tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm xe quá tải lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ (ĐT 701) đoạn thuộc địa bàn xã Phước Diêm và xã Cà Ná.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Vấn đề an toàn giao thông tại thôn Lạc Tiến, đề nghị có giải pháp hạn chế tốc độ qua khu dân cư như lắp đặt biển hạn chế 60km/giờ đối với phương tiện khi qua khu dân cư, trường học.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Ngày 16/7/2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Văn phòng QLDB IV.1 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 3131/UBND-KTTH ngày 10/7/2024. Hiện trạng đoạn tuyến từ Km1578+000 - Km1585+000, Quốc lộ 1 thuộc thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh nằm ngoài khu vực đông dân cư; Bề rộng mặt đường Bm=19,5m, nền đường Bn=20,5m. Tổ chức giao thông gồm 06 làn; Trong đó 04 làn xe ô tô và 02 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa, tốc độ cho phép tối đa 90km/h. Tại Km1582+815 là điểm mở DPC giữa rộng 25,0m, tổ chức giao thông bằng đèn cảnh báo chớp vàng và hệ thống biển báo, vạch sơn gờ giảm tốc 03 cụm đã bị mờ.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Phước Minh thay mặt cử tri địa phương kiến nghị lắp đặt biển hạn chế 60km/giờ đối với phương tiện khi qua khu dân cư, trường học trên đoạn tuyến này. Qua trao đổi, các đại biểu dự họp nhận thấy tại vị trí nút giao đã bố trí đèn cảnh báo chớp vàng, vạch sơn gờ giảm tốc để tổ chức giao thông để cảnh báo các phương tiện hạn chế tốc độ khi lưu thông qua khu vực, việc đề xuất giảm tốc độ từ 90km/giờ xuống còn 60km/giờ là chưa phù hợp. Do đó, các đại biểu dự họp thống nhất kiến nghị Khu QLDB IV triển khai bổ sung sơn gờ giảm tốc trải đều dài 90,0m hai bên (trái, phải) trên Quốc lộ 1 tại khu vực nút giao trước cổng trường Tiểu học Lạc Tiến nhằm tăng cường cảnh báo các phương tiện hạn chế tốc độ

khi lưu thông qua đoạn tuyến. Thời gian dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành trong Quý III/2024.(KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Về đêm, xe khách hoặc xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phước Minh mặc dù đã có camera bắn tốc độ nhưng xử lý không triệt để. Kiến nghị ngành chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh mẽ đảm bảo an toàn giao thông.

Công an tỉnh trả lời tại công văn số 1555/CAT-PV01 ngày 23/7/2024 như sau:

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang khai thác, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến Quốc lộ 1 (bao gồm 06 Camera đo tốc độ, 06 Camera ghi nhận vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông) để ghi nhận vi phạm về TTATGT trên tuyến 24/24h. Tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam dài hơn 03 Km được cơ quan chức năng cấm biển khu vực đông dân cư đoạn thuộc thôn Quán Thử 1 dài gần 01 Km (cho phép các phương tiện chạy tốc độ tối đa là 60Km/h) và gắn 01 Camera đo tốc độ tự động, ngoài ra không có biển hạn chế tốc độ nào khác. Từ đầu năm đến nay, Camera đo tốc độ tự động tại địa điểm trên ghi nhận 5.359 trường hợp xe ô tô các loại vi phạm, trong đó xe ô tô khách vi phạm là 320 trường hợp (85 trường hợp được tổ tuần tra kiểm soát lập biên bản, 235 trường hợp gửi thông báo về chủ phương tiện).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành phố tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1 nhằm huy động, tăng cường lực lượng tập trung kiểm soát các loại phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ, đảm bảo tính cơ động, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông- trật tự Công an huyện Thuận Nam 10 ca với 59 CBCS tham gia tập trung xử lý phương tiện xe mô tô vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm..., qua đó lập biên bản 38 trường hợp mô tô vi phạm (vi phạm tốc độ 25 trường hợp).

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin 26 doanh nghiệp, cá nhân là chủ phương tiện; 11 văn phòng bán vé; danh sách 233 lái xe, giấy phép lái xe, tuyến đường hoạt động, thời gian xuất bến và vào bến, các điểm trung chuyển, đón trả khách, kho hàng, bến bãi. Cán bộ phụ trách địa bàn đã tiến hành tuyên truyền, cho ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ như: Không sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác; không chở quá số người quy định; không tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu, kích thước, hình dáng, cơi nới thành thùng xe; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ xe chạy, đi đúng làn đường, phần đường; chủ xe ô tô khách quán triệt và yêu cầu lái xe, người làm công chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT khi tham gia giao thông như: chạy đúng tốc độ, làn đường, phần đường, chấp hành các báo hiệu đường bộ như đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ, xuất bến phải có lệnh vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển, không chở quá số người quy định và chấp hành nghiêm hiệu lệnh dừng xe, kiểm soát của người thi hành công vụ...

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, áp dụng biện pháp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang ghi nhận hình ảnh các phương tiện vi phạm trên tuyến để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải xử lý nghiêm các nhà xe để lái xe thường xuyên vi phạm Luật giao thông.

Đồng thời, khuyến khích Nhân dân cùng phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, chủ động ghi nhận hình ảnh các phương tiện vi phạm cung cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý tài liệu phản ánh, ghi nhận vi phạm TTATGT do các cá nhân, tổ chức thu thập được: (1) Gmail: phongcsgtninhthuan@gmail.com; (2) hộp thư góp ý tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận tại đường 16/4, khu phố 1, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Liên quan việc lắp đèn tín hiệu giao thông tại vị trí vào trường Tiểu học Bình Quý đã được Khu quản lý đường bộ IV thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam tiếp thu và trả lời tại văn bản số 577/KQLĐBIV-QLBTKCHTGT ngày 21/3/2024, theo đó nội dung này đang được Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận lập hồ sơ để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép thực hiện lắp đặt thí điểm hệ thống đèn đỏ kết hợp chóp vàng trên tuyến QL1 tại khu vực nút giao trên (không hoạt động đèn xanh); đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm quan tâm thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Nội dung kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại vị trí vào trường Tiểu học Bình Quý đã được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận chủ trương sửa chữa đột xuất Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 các đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT tại Văn bản số 3778/CĐBVN-KHĐT ngày 06/6/2024, trong đó có điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực trường học (trường Tiểu học Bình Quý tại Km1562+250 bên trái tuyến, Quốc lộ 1). Hiện Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đang triển khai lập dự án thoả thuận Cục Đường bộ Việt Nam. Thời gian dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành dự án trong Quý III/2024. (KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Đoạn nối dài đường tỉnh 710 đến khu vực hồ chứa nước Bầu Ngủ thường xuyên bị ngập nước, do không có hệ thống thoát nước qua đường, rất khó khăn trong lưu thông, nhất là vào mùa mưa, nội dung này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, cử tri rất bức xúc; đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm quan tâm, khảo sát thực tế và có hướng khắc phục kịp thời.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Về kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước qua đường, Sở Giao thông vận tải xin chia sẻ như sau: Do nguồn kinh phí được bố trí hàng năm để thực hiện

công tác sửa chữa, bảo trì các tuyến đường giao thông còn hạn chế, trong khi đó hàng năm cử tri các địa phương kiến nghị khắc phục, sửa chữa hạ tầng giao thông còn rất nhiều khó có thể đáp ứng cùng lúc được. Do đó, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phân loại, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước qua đường trong Kế hoạch sửa chữa năm 2025.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền sớm quan tâm khảo sát, có kế hoạch nạo vét tuyến mương từ Đập Kía, Đập Đá, hồ Bầu Ngủ và xây lại vai mương (tại 03 Mương), vì hiện nay các tuyến mương và vai mương này bị nghẽn dòng chảy và xuống cấp, gây thất thoát nước rất nhiều ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 2621/UBND-TH ngày 23/7/2024 như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện Thuận Nam đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, UBND xã Phước Nam và Ban quản lý thôn Văn Lâm 4 tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế các vị trí tuyến mương vào ngày 16/7/2024; tổng hợp, báo cáo như sau:

- Tuyến mương đập Kía: cử tri kiến nghị xây lại vai mương nằm tại vị trí 02 tràn ra kênh Kía thuộc đập Kía – Hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang, lý trình K3+740 và K3+900 (có tên gọi theo địa phương là vai Ông Sầm).

Ngày 03/4/2024, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-CTKTTL-KHKT về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Tu sửa kênh Kía đoạn từ K0÷K0+135; công lấy nước đầu kênh vị trí: K3+640 và tràn ra vị trí: K3+740, K3+900 - Hệ thống hồ Tân Giang, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và hiện nay công trình đã được triển khai thi công xây dựng hoàn thành tại 02 tràn ra nêu trên.

- Tuyến đập Đá, cử tri kiến nghị tu sửa đoạn giữa phần tràn nước, hiện trạng ghi nhận một số vị trí cục bộ trên mặt đập bị bong tróc bê tông làm lộ cốt thép mặt đập. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã tổ chức kiểm tra tuyến đập Đá và đang xây dựng kế hoạch để kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp tu sửa để đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ và ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trong thời gian tới.

- Về kiến nghị nạo vét lòng hồ Bầu Ngủ để tăng dung tích ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp của cử tri: Hồ chứa nước Bầu Ngủ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện nạo vét theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhằm khôi phục dung tích của các hồ chứa.

Ngày 05/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2254/UBND-KTTH chỉ đạo tạm dừng giải quyết cho thu hồi khối lượng sản phẩm từ lòng hồ thủy lợi, thủy điện, kênh mương... cho đến khi có quy định của pháp luật hoặc có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Do đó trong thời gian tới, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi khối lượng sản phẩm từ việc nạo vét lòng hồ thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp phép hoạt động nạo vét các hồ chứa theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Dự án đầu nối liên thông từ Hồ Tân Giang - Sông Biêu cần sớm đầu tư để nhân dân đủ nước tưới trong mùa nắng vì Hồ Sông Biêu thường thiếu nước kể cả trong mùa mưa, còn Hồ Tân Giang thì mùa mưa thường xả lũ. Để cân đối lượng nước chứa cho 2 hồ, nên Nhân dân kiến nghị tỉnh, ngành có liên quan sớm phê duyệt để thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại công văn số 876/BQLDANN ngày 16/07/2024 như sau:

Dự án kênh chuyển nước Tân Giang – Sông Biêu được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 với tổng mức đầu tư 517.446 triệu đồng. Dự án có nhiệm vụ dẫn nước từ hồ Tân Giang về hồ sông Biêu, nâng cao đỉnh đập sông Biêu nhằm tích thêm nước được chuyển từ hồ Tân Giang về hồ Sông Biêu trong mùa mưa, để tiếp nước cho khu tưới Tân Giang vào mùa khô. Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án là 510.000 triệu đồng từ nguồn vốn NSTW tại Quyết định số 517/QĐ- UBND ngày 20/9/2021.

Ban quản lý dự án đã tiến hành thực hiện lập FS, Đánh giá tác động môi trường, thủ tục chuyển đổi rừng. Tuy nhiên quá trình thực hiện cần phải tổ chức đánh giá an toàn đập, hồ chứa trước khi tiến hành thực hiện dự án. Thời gian qua, đã tổ chức đánh giá kiểm định an toàn đập an toàn đập, hồ chứa và được UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập tại Quyết định số 190/QĐ- UBND ngày 29/3/2024.

Việc đánh giá an toàn đập kéo dài nên phải điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn sang các dự án khác có nhu cầu. Ngày 30/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 5137/BKHĐT-KTĐPLT về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025. Ngày 25/7/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 38/NQ-HĐND đã điều chỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay dự án đang tạm ngừng, chờ kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn sau.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Kiến nghị đất dự án muối Quán Thẻ phần đất doanh nghiệp không sử dụng nên đưa ra khỏi quy hoạch, có hướng xử lý để sử dụng đất hiệu quả, và cấp sổ đỏ cho dân.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 2621/UBND-TH ngày 23/7/2024 như sau:

Hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022. Nội dung phản ánh trên, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) tại Văn bản số 2223/UBND-TCD ngày 21/5/2024 về việc xác định chính xác phạm vi ranh giới, diện tích đất dự án muối Quán Thẻ. Theo đó, tại Văn bản này có giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Thuận Nam, UBND xã Phước Minh và các đơn vị có liên quan: “đo đạc xác định lại toàn bộ diện tích đất dự án muối Quán Thẻ nằm dọc Quốc lộ 1A để xác định: (1) Ranh giới tổng thể dự án; (2) Ranh giới đã giao đất dự án; (3) Ranh giới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án; (4) Ranh giới sử dụng đất theo hiện trạng thực tế hiện nay

của dự án. Công việc này Sở phải phối hợp thực hiện hoàn thành và báo cáo kết quả cụ thể kèm theo bản đồ 4 ranh giới nêu trên (trong đó cần báo cáo rõ diện tích đất có sai lệch so với từng ranh giới và hiện đang sử dụng vào mục đích gì; chủ thể đang quản lý sử dụng đất là ai; đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa; trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương để mất đất nếu có, đề xuất cho UBND tỉnh hướng xử lý cụ thể”.

Hiện vấn đề này, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận đang đo đạc xác định, sau khi có kết quả sẽ đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương xử lý cụ thể. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ căn cứ chủ trương của cấp trên và các chỉ tiêu sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Vừa qua UBND tỉnh đã có quy hoạch cây cầu bắc qua sông Dinh nối liền hai xã Phước Sơn – huyện Ninh Phước với xã Nhơn Sơn – huyện Ninh Sơn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan sớm triển khai xây dựng cây cầu này để Nhân dân hai huyện Ninh Phước và Ninh Sơn đi lại, mua bán được thuận lợi hơn.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Về nội dung kiến nghị, Sở Giao thông vận tải xin chia sẻ với cử tri như sau: Về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường vành đai phía Đông Nam (đoạn từ Quốc lộ 27 đến Đường tỉnh 703) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 10/12/2020. Tuy nhiên, do chưa được bố trí nguồn vốn nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện. (GS)

Thời gian tới, khi được bố trí nguồn vốn Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) và địa phương triển khai thực hiện.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Hiện nay, tại đoạn từ Trường Thọ đến cuối Sông Quao có nhiều hộ dân lấn chiếm nhiều, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, thoát nước; nhằm đảm bảo tiêu nước chuẩn bị mùa mưa lũ, đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi khảo sát, quan tâm sớm khai thông, nạo vét dòng chảy của hệ thống sông Quao.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại công văn số 476 /CTKTTL-QLNCT ngày 22/7/2024 như sau:

Ngày 16/7/2024, Công ty đã phối hợp cùng UBND xã Phước Hậu kiểm tra hiện trạng Sông Quao theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, mặt cắt lòng sông Quao thông thoáng đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ sắp tới. Vì vậy, Công ty không bố trí kinh phí để nạo vét sông Quao theo kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu.

Ngoài ra, qua kiểm tra ghi nhận tình trạng người dân đặt bẫy cá chắn ngang kênh tiêu Sông Quao, làm cản trở dòng chảy. Do đó, Công ty đề nghị UBND xã Phước Hậu vận động các hộ dân tháo dỡ các bẫy cá trên trước ngày 30/7/2024. Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không tháo dỡ, đề nghị UBND xã Phước Hậu lập

biên bản xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Thời gian qua hệ thống Mương Ca đã được nhà nước quan tâm đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số đoạn tuyến còn lại xuống cấp; đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi khảo sát, cần tập trung bê tông, kiên cố hóa mương Ca đoạn tuyến còn lại phục vụ sản xuất tốt hơn.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại công văn số 476 /CTKTTL-QLNCT ngày 22/7/2024 như sau:

Từ năm 2018, tuyến mương Ca thuộc kênh Chàm - Kênh Nam - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh đã được Công ty từng bước đầu tư kiên cố hóa; Trong năm 2024, Công ty tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện gia cố nâng cấp mương Ca, đoạn từ K1+303 - K1+553 (theo Quyết định số 178/QĐ-CTKTTL ngày 31/10/2023 về việc phê duyệt danh mục tu sửa, nạo vét kênh mương và sửa chữa thường xuyên công trình đợt I năm 2024 trong hệ thống thủy lợi do Công ty quản lý).

Công ty xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra, đề xuất bố trí vốn đề kiên cố hóa những đoạn còn lại.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Vị trí Nhà gác Barie tại ngã ba đường sắt thôn Phước Đồng hiện nay bị khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn, do đó cần di dời về trên đường sắt để thông thoáng, dễ quan sát khi qua đường nhằm tránh tai nạn. Đề nghị ngành chức năng quan tâm khảo sát, di dời để đảm bảo an toàn giao thông.

Cty cổ phần đường sắt Thuận Hải trả lời tại công văn số 155/THA-KTAT ngày 19/7/2024 như sau:

Nhà gác Barie tại ngã ba đường sắt thôn Phước Đồng là Nhà gác đường ngang Km 1410+833 tuyến đường sắt Thống Nhất, là điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ đi vào Thôn Phước Đồng, cách ngã ba giao nhau giữa đường tỉnh lộ 703 với đường bộ vào Thôn Phước Đồng là 12 m (mép lề đường tỉnh 703 cách mép ray ngoài cùng đường sắt là 12m).

*** Nội dung trả lời**

a) Hiện trạng đường ngang Km1410+833:

- Đường ngang Phước Đồng Km1410+833, tuyến ĐS Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh là đường ngang cấp III phòng vệ có người gác (giao cắt đường sắt với đường bộ liên xã) thuộc địa phận thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước; đường ngang do Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận làm Chủ đầu tư và được ngành đường sắt Quyết định đưa vào khai thác sử dụng số 04/QĐ-PB3 ngày 20/01/2004;

- Nhà gác được xây dựng có diện tích 16,0m², đặt tại góc ¼ phía bên trái đường sắt; và phía bên phải đường bộ vào thôn, phía bên phải đường tỉnh ĐT 703; vị trí nhà gác đường ngang nằm trên đất hành lang ATGTĐS (theo Nghị định số 56/2018/NĐ-CP).

- Chiều rộng phần xe chạy của đoạn đường bộ trong phạm vi đường ngang:

+ Phía bên phải đường sắt (phía Thôn Phước Đồng), mặt đường bộ rộng 7,0m;

+ Phía bên trái đường sắt, mặt đường bộ rộng từ 7,0m – 15m trên chiều dài 12,0m (phía tiếp giáp ĐT.703).

+ Mặt đường ngang được lát bằng tấm đan BTCT rộng 10,0m.

- Các yếu tố hạ tầng tại đường ngang (nhà gác đường ngang, tấm đan đường ngang, cần chắn (Barie), hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu, vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cột tín hiệu ngăn đường, chuông điện, ...), về yêu cầu kỹ thuật phù hợp với Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 29/09/2023 quy định về đường ngang và cấp phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

b) Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đường ngang từ sau khi được cải tạo, nâng cấp thành đường ngang có người gác:

- Công tác tổ chức phòng vệ tại đường ngang thuận tiện; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra sự cố, tai nạn giao thông trong phạm vi đường ngang;

- Theo số liệu thống kê của Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, từ khi đường ngang này được nâng cấp thành đường ngang có người gác, tình hình trật tự an toàn giao thông tại đường ngang được đảm bảo, không xảy ra sự cố, tai nạn trên đường ngang;

- Qua thống kê số vụ sự cố, va chạm của các phương tiện giao thông từ năm 2019 đến nay: không xảy ra.

c) Việc thực hiện di dời Nhà gác đường ngang Km1410+833 (theo kiến nghị):

Đường ngang hiện tại phù hợp với các quy định hiện hành, việc di dời Nhà gác đường ngang sang bên phải lý trình (phía bên đối diện với đường sắt) sẽ ảnh hưởng tới đường dây Thông tin tín hiệu đường sắt, mặt khác che khuất tầm nhìn nhân viên gác đường ngang về phía Nam.

*** Đề xuất kiến nghị**

Đề tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường ngang Km1410+833:

- Đề nghị Chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, nơi giao nhau đường sắt với đường bộ cho bà con nhân dân biết chấp hành; đồng thời sửa chữa, nâng cấp hệ thống biển báo hiệu, sơn vạch kẻ đường tại khu vực đường ngang (thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị quản lý đường bộ);

- Đề nghị các ngành chức năng cấm biển hạn chế tốc độ đối với các phương tiện giao thông trên đường ĐT.703, đoạn ngã ba giao nhau với đường bộ vào thôn Phước Đồng và phía đường bộ vào thôn Phước Đồng trước khi qua đường ngang để đảm bảo an toàn.

- Kẻ vạch mắt võng, làm gờ giảm tốc và bố trí làn dừng chờ tại đường ĐT.703 phía bên phải (đoạn ngã ba giao với đường bộ vào thôn Phước Đồng) theo điều 9 của Thông tư 29/2023/TT-BGTVT, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện từ đường tỉnh lộ 703 rẽ vào đường ngang.

- **Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Đề nghị nghiên cứu lại phương án thiết kế công viên của Hồ Điều hoà Đông Hải chưa hợp lý vì công viên này sẽ xây**

dựng đồi cao 9m, dự kiến sẽ trồng cây lớn ở trên đồi đó. Hồ Điều hoà Đông Hải chỉ có 6,5ha mà để làm một cái đồi núi có hợp lý không (mùa mưa, gió sẽ ảnh hưởng sạt lở đất).

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước trả lời tại công văn số 653/BXDNL-QLDA ngày 19/7/2024 như sau:

Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường thì kết quả phân tích các mẫu bùn lầy tại khu vực hồ Đông Hải có chứa hàm lượng độ mặn cao. Để tránh gây tác động phát tán độ mặn ra các khu vực có đất trồng trọt nông nghiệp và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm các khu vực khác. Các khối lượng bùn, đất đào phát sinh trong quá trình thi công xây dựng hồ Đông Hải được đề xuất sẽ được sử dụng lại để đắp tại chỗ tạo công viên cảnh quan. Một phần dư thừa sẽ chôn lấp tại bãi thải theo quy định. Đồng thời, theo hồ sơ thiết kế cao trình đỉnh đồi hoàn thiện là +11,77m, cao trình mặt đường bê tông là +1,53m, chênh cao so với mặt đường bê tông xi măng là +10,24m.

Quá trình thi công Ban Xây dựng năng lực đã phối hợp các bên xử lý kỹ thuật hạ cao trình đỉnh đồi để đảm bảo về mặt mỹ quan, cao trình đỉnh đồi sau khi điều chỉnh còn +6,65m và chênh cao so với mặt đường là +5,12m và mái dốc khoảng (m=3,5 đến 4,0) độ dốc rất thoải để thoát nước, đồi tiêu cảnh theo hồ sơ thiết kế được duyệt là chỉ trồng cỏ phủ bao quanh để tạo mảng xanh và tránh xói mòn, không có trồng cây lớn trên đồi. Hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành và đã trồng cỏ phủ cả đồi. Do đó, quá trình sử dụng sẽ đảm bảo không ảnh hưởng đến sạt lở và đảm bảo mục tiêu của dự án được phê duyệt.

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Hồ chứa nước Sông Than cơ bản gần hoàn thành và để kịp thời phục vụ cho việc tưới tiêu của người dân. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương cấp 1, cấp 2,...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại công văn số 876/BQLDANN ngày 16/07/2024 như sau:

Dự án Hệ thống kênh tưới của Hồ chứa nước sông Than được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 với tổng mức đầu tư 395.847 triệu đồng, với mục 2 tiêu phát huy hiệu quả Hồ chứa nước Sông Than cấp nước toàn bộ khu tưới 4.500 ha của công trình. Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí cho dự án là 298.877 triệu đồng từ nguồn vốn NSTW tại Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 04/5/2024.

Dự án đầu tư các tuyến kênh cấp 1, cấp 2 đầu nối vào tuyến ống chính từ Hồ Sông Than về Hồ Lanh Ra, Tà Ranh, Bàu Zôn thuộc dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu vay vốn AFD (gọi tắt là AFD) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 30/01/2024; Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/5/2024; Tiến độ triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống kênh tưới của Hồ chứa nước sông Than sau khi dự án AFD được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai bước tiếp theo.

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Các dự án đầu tư phát triển của tỉnh hiện nay rất nhiều và tiến độ thực hiện đến nay như thế nào, cần thông tin cho nhân dân biết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời tại công văn số 3343/SKHĐT-TH như sau:

1. Đối với lĩnh vực đầu tư công

Thực hiện kế hoạch trung hạn 2021-2025, tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết mục tiêu an sinh xã hội; các công trình trọng điểm của tỉnh về giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và các công trình văn hóa-xã hội thiết yếu khác được triển khai đầu tư, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Giai đoạn 2021-2024 thực hiện 148 dự án, đến tháng 6/2024 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 110 dự án, đang triển khai thực hiện 38 dự án. Các công trình hoàn thành theo mục tiêu đề ra, phát huy hiệu quả sau đầu tư, cụ thể như sau:

(1) Hạ tầng giao thông

Tập trung xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, theo hướng hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, tính kết nối cao, tạo động lực lan tỏa để thúc đẩy các ngành, lĩnh vực, vùng động lực phát triển; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng, có tính đột phá, ưu tiên các tuyến kết nối cao tốc Bắc Nam, các tuyến quốc lộ đến Khu công nghiệp, hệ thống cảng biển, các trục chính trong khu đô thị và các trục nối vùng kinh tế trọng điểm.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận và dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, dài trên 66 km đi vào hoạt động vượt tiến độ đề ra. Phối hợp Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện đường cao tốc Bắc Nam (đoạn qua tỉnh) hoàn thành cuối tháng 4/2024. Tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối, nhiều công trình có quy mô lớn đã được đầu tư nâng cấp như dự án Đường đôi vào hai đầu thành phố góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II; Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng dài 62 km, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về giao thông liên tỉnh, kết nối liên kết giữa 03 tỉnh Lâm Đồng-Ninh Thuận-Khánh Hòa, phá thế chia cắt giữa các vùng kinh tế trọng yếu của các tỉnh trong vùng, góp phần nâng cao hiệu quả quỹ đất 2 bên đường, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội cho 3 tỉnh Ninh Thuận- Lâm Đồng- Khánh Hòa; Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc- Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná dài 14,5km góp phần phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông hạ tầng, tạo điều kiện thu hút phát triển mạnh mẽ công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và của tỉnh nói chung; Chuẩn bị đầu tư tuyến đường động lực kết nối Cảng tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên được coi là động lực đột phá phát triển hành lang các trục Đông- Tây, là điểm trung chuyển hàng hóa cho cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, góp phần giải tỏa áp lực các cảng biển miền Đông Nam Bộ, TPHCM.

Tỉnh đã chủ động kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đưa Cảng hàng không Thành Sơn vào danh mục Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023, hiện tỉnh đang xây dựng Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn và quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện các thủ tục sớm triển khai thực hiện dự án.

(2) Hạ tầng thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu

Thực hiện chủ trương ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm theo hướng liên thông, đa mục tiêu nâng cao năng lực tưới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, cung cấp nước sinh hoạt cho người, nước uống cho gia súc các vùng khô hạn và cắt lũ trong mùa mưa. Tập trung huy động vốn cho lĩnh vực thủy lợi để phù hợp chủ trương về nguồn vốn của Chính phủ, theo đó tập trung đầu tư Hồ chứa nước Sông Than, Hồ Kiên Kiên, nâng tổng hồ chứa trên địa bàn tỉnh lên 22 hồ chứa với tổng dung tích 414,29 triệu m³, trong đó nổi bật là dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ do Bộ Nông nghiệp và PTNT đầu tư có dung tích 219 triệu m³, đảm bảo nguồn nước tưới trực tiếp cho 7.480 ha đất canh tác nông nghiệp, trong đó vùng miền núi hơn 1.600 ha. Hoàn thiện kênh chính Tân Mỹ dài hơn 20km thông nước vào cuối tháng 4/2022 góp phần giải quyết khó khăn về hạn hán, bảo đảm an ninh nguồn nước, phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Ninh Thuận, đang tiếp tục triển khai đường ống chuyển nước đến Hồ Bà Râu, Sông Trâu và Nam Khánh Hoà. Huy động nguồn vốn ADB, AFD tiếp tục đầu tư đường ống kết nối, chuyển nước từ Hồ chứa nước Sông Than tới hồ chứa Lanh Ra, tiếp nước bổ sung cho hồ Lanh Ra và Tà Ranh, hồ Bầu Zôn đáp ứng yêu cầu cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Đầu tư đồng bộ kênh mương cấp II, III góp phần phát huy tốt hơn hiệu quả các hồ đập sau đầu tư; nâng tổng số diện tích được chủ động tưới toàn tỉnh đến cuối năm 2023 đạt tỷ lệ 62,38%; đầu tư hoàn thành trên 26,6 km đê, kè chống sạt lở ở vùng xung yếu, ven biển, ven sông giảm thiểu đáng kể tình trạng xâm nhập mặn, giữ ngọt do ảnh hưởng của thủy triều, góp phần cho công tác chống hạn.

(3) Hạ tầng Khu, cụm công nghiệp

Kết cấu hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp được quan tâm triển khai, hạ tầng khu, cụm công nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Kế hoạch trung hạn đã ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải và Cụm CN Quảng Sơn. Đến nay, đã hình thành 3 Khu công nghiệp và 04 Cụm công nghiệp, với tổng diện tích trên 1.043 ha, trong đó có 3 Khu, 1 Cụm Công nghiệp đi vào hoạt động (KCN Thành Hải, KCN Phước Nam, KCN Du Long, Cụm công nghiệp Tháp Chàm). Đối với Khu Công nghiệp Cà Ná quy mô 827 ha đang hoàn thiện các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cà Ná theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Quy hoạch đến năm 2030 hình thành thêm 15 cụm công nghiệp, nâng tổng số 4 KCN và 19 CCN, với tổng diện tích 2.452ha.

(4) Hạ tầng giáo dục và đào tạo

Tỉnh đã huy động từ nhiều nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất trường lớp các cấp học theo hướng kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia; xây dựng, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các phòng học. Đến nay các xã, phường, thị trấn đều đã có trường mầm non và có từ 1 đến 2 trường tiểu học; hệ thống trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

(5) Hạ tầng y tế

Được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, đã đầu tư bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, mạng lưới y tế cơ sở đều được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường, đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị Bệnh viện tuyến tỉnh và huyện; nâng cấp các Trạm y tế xã, phường. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ giường bệnh tăng khá, đạt 31,2 giường bệnh/10.000 dân; có 96,9% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng cấp các Trạm y tế xã, các phòng khám đa khoa khu vực.

(6) Hạ tầng văn hóa, thể thao

Đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa thể thao các huyện, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của nhân dân địa phương. Chính quyền các cấp luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 239 di tích văn hóa, trong đó có 7 di sản cấp quốc gia, có 100% thôn, khu phố, 94% hộ gia đình, 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Hầu hết các huyện đều có Trung tâm văn hoá-thể thao; 65/65 xã, phường có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động thể dục thể thao có bước phát triển, nhất là thể thao thành tích cao.

2. Đối với vốn các thành phần kinh tế

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 469 dự án của các thành phần kinh tế đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn khoảng 221.902 tỷ đồng. Trong đó, có 345 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn khoảng 111.612 tỷ đồng; 52 dự án đang triển khai thi công với tổng vốn khoảng 54.638 tỷ đồng và 72 dự án với tổng vốn 55.652 tỷ đồng. Các dự án đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm lao động địa phương, kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đạt khá, nổi bật nhất là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo chiếm tới 81,9% về tổng vốn đầu tư (91.461/111.612 tỷ đồng) qua đó góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo đúng chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, đã thu hút đầu tư 37 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 938 triệu đồng/ha/năm (mục tiêu 700 triệu đồng/ha/năm), tăng bình quân 32,31%/năm; đóng góp 13,16% vào giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp; Nhiều dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp cao cũng đã đi vào hoạt động như: Khu du lịch sinh thái Nam Núi Chúa, Khu du lịch Hoàn Mỹ, Khu du lịch Long Thuận, TTC Resort Premium-Ninh Thuận... góp phần thu hút du khách đến tỉnh tăng nhanh, năm 2023 thu hút 2,9 triệu lượt khách, gấp 2,5 lần so với năm 2020, đạt 82,8% chỉ tiêu; doanh thu du lịch đạt 2.300 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2020, đạt 79,3% mục tiêu, chiếm tỷ trọng 10% GRDP tỉnh.

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Hệ thống nhà chờ của các trạm xe buýt hiện nay rất ít. Đề nghị cấp trên quan tâm lắp đặt thêm để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc chờ đón xe.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên các tuyến nội tỉnh, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - Futa Buslines và đã vào hoạt động từ 16/4/2022 và đi vào hoạt động trên tất cả 08 tuyến trong nội tỉnh theo hợp đồng ký kết. Đối với nội dung kiến nghị lắp đặt thêm nhà chờ xe buýt, hiện UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung hành trình, điểm dừng xe buýt các tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 202/QĐ- UBND ngày 29/3/2022 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28/7/2022, trong đó có 12 vị trí xây dựng nhà chờ.

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Công ty triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 03 nhà chờ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cụ thể: Tại Bến xe tỉnh Ninh Thuận, trước công chính siêu thị Coopmart Thanh Hà trên đường Trần Phú, Chợ Phan Rang (đối diện của hàng Hoa Công) trên đường Thống Nhất. Đối với các nhà chờ còn lại chưa đầu tư xây dựng, Sở Giao thông vận tải cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tuy nhiên do nguồn kinh phí của Công ty còn hạn chế, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chưa đáp ứng yêu cầu; một số tuyến xe buýt đã tạm dừng, chỉ đang duy trì hoạt động 03/08 tuyến xe buýt (bao gồm: tuyến Phan Rang- Ninh Sơn (MST: 01), tuyến Phan Rang- Vĩnh Hy (MST: 03), tuyến Phan Rang- Bắc Bình (MST: 04)). Vì vậy, Công ty chưa triển khai thực hiện đầu tư nhà chờ của các trạm xe buýt theo như cấp thẩm quyền phê duyệt.

Để triển khai thực hiện bổ sung hành trình, xây dựng điểm dừng xe buýt các tuyến xe buýt đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên phối hợp với Công ty điều chỉnh bổ sung hành trình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời yêu cầu Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên các tuyến xe buýt trong thời gian tới. (GS)

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Các cấp nên quan tâm sơn kẻ lại các vạch vôi giao thông đường bộ, để thuận tiện cho nhân dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời tại công văn số 3794/UBND-TH ngày 22/07/2024 như sau:

Trong thời gian qua và 06 tháng đầu năm 2024, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích, Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện sơn kẻ vạch các tuyến đường Trần Phú, Trường Chinh, Thống Nhất, 16 tháng 4, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, 21 tháng 8; dự kiến 6 tháng cuối năm 2024 tiếp tục khảo sát sơn kẻ vạch một số tuyến đường chính như Thống Nhất, Cao Bá Quát, Ngô Gia Tự, Hải Thượng Lãn Ông, Quang Trung ... để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

- **Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Bình (Bà Đoàn Thị Hồng Ngọc, KP4):** Đoạn đường Võ Trứ giao nhau với đường Phan Bội Châu (ngã tư gần chợ Mỹ Phước) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, vì vậy kiến nghị với các ngành, các cấp lắp đặt tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời tại công văn số 3794/UBND-TH ngày 22/07/2024 như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh đã có Công văn số 3069/UBND-KTTH ngày 09/7/2024 về việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Phan Bội Châu, trong đó giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, các đơn vị quản lý đầu tư dự án phối hợp nhà đầu tư triển khai thực hiện. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND thành phố sẽ kiến nghị đến chủ đầu tư sớm triển khai dự án.

- **Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Bình (Bà Huỳnh Thị Long, KP3):** UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (đô thị Đông Bắc Khu K2) (bao gồm quỹ đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo quyết định trên việc áp dụng giá đất cụ thể để tính thu tiền giao đất quá cao. Kiến nghị các cấp, các ngành cần điều chỉnh lại giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất cho nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 3442/STNMT-VP ngày 24/7/2024 như sau:

Việc xác định giá đất cụ thể các dự án nói chung, dự án K2 nói riêng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ do pháp luật quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giá đất trên cơ sở chứng thư do Đơn vị tư vấn lập đảm bảo các quy định của pháp luật được Hội đồng thẩm định giá đất thông qua trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành. Thành phần của Hội đồng thẩm định giá đất gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành liên quan và UBND huyện, thành phố; Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể thảo luận, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xác định giá đất. Do đó việc điều chỉnh lại giá đất Khu đô thị Đông Bắc (Khu K2) theo kiến nghị của bà con cử tri là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

- **Kiến nghị của cử tri phường Phước Mỹ: Đường Đồng Dậu giao Phan Đăng Lưu, và các ngã 4, lưu lượng xe rất nhiều, nhưng chỉ có 1 đèn báo hiệu nhấp nháy, gây mất an toàn giao thông. Đề nghị các ngành chức năng cho lắp thêm trụ đèn giao thông đảm bảo an toàn cho người dân và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh tan học vào các giờ cao điểm.**

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Ngày 16/7/2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Văn phòng QLDB IV.1 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 3131/UBND-KTTH ngày 10/7/2024. Qua khảo sát thực tế và ý kiến xác nhận nội dung kiến nghị của đại biểu UBND phường

Phước Mỹ là cử tri kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ) thay thế đèn cảnh báo chớp vàng hiện hữu. Theo đó, tại nút giao này không đủ điều kiện để lắp đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ). Để tăng cường cảnh báo cho các phương tiện hạn chế tốc độ khi lưu thông qua khu vực nút giao, các đại biểu thống nhất kiến nghị Khu QLDB IV triển khai bổ sung sơn gờ giảm tốc trải đều dài 90,0m hai bên (trái, phải) trên Quốc lộ 27. Thời gian dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành trong Quý III/2024. (KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Ma Nới: Hiện nay bà con thôn Gia Hoa và 04 thôn trung tâm xã rất là tha thiết nhà nước sớm quan tâm nâng cấp đầu tư tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Gia Hoa, hiện nay vào mùa mưa con đường này rất xói mòn, đi lại rất là khó khăn và mỗi khi thầy cô đưa thức ăn, cơm nước cho các cháu mẫu giáo ở trên Gia Hoa thì gặp rất nhiều trở ngại vất vả, bà con mong muốn rất thiết tha tuyến đường này sớm được sửa chữa nâng cấp.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri xã Ma Nới, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và chia sẻ như sau: Tuyến đường từ UBND xã Ma Nới đi thôn Gia Hoa có tổng chiều dài là 7,873km, trong đó kết cấu mặt đường BTXM là 4,15km, mặt đường láng nhựa là 0,642km và mặt đường CPSĐ là 3,081 km. Đối với nội dung kiến nghị sớm nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Gia Hoa, do hiện nay nguồn kinh phí đầu tư xây dựng của tỉnh rất hạn hẹp nên việc đầu tư, nâng cấp tuyến đường này vào thời điểm hiện nay là rất khó khăn. Sở Giao thông vận tải xin chia sẻ và ghi nhận các nội dung kiến nghị của cử tri và bà con nhân dân.

Trước mắt, để đảm bảo cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân trong vùng được thuận lợi và an toàn, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ thực hiện công tác phát quang, cắt cỏ, đắp phụ nền đường CPSĐ, thực hiện duy tu, sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường trên tuyến đường Ma Nới - Gia Hoa để đảm bảo êm thuận cho bà con trong quá trình lưu thông. Công việc này dự kiến sẽ triển khai và hoàn thành trong tháng 8/2024.

Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng với địa phương kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện nâng cấp tuyến đường này theo kiến nghị của cử tri. (KS;GS)

- Kiến nghị của cử tri xã Ma Nới: Cấp trên sớm quan tâm tác động với tỉnh Lâm Đồng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, tại vì đa số người dân ở hai thôn Ú và Gia Rót đang sinh sống tại Tà Lâm, thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn trả lời tại công văn số 3105/UBND-TH ngày 22/7/2024 như sau:

Theo báo cáo của UBND xã Ma Nới, hiện nay tại khu vực Ú Tà Lâm, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, diện tích đất do bà con thôn Ú và Gia Rót, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn canh tác, sử dụng; vào tháng 5/2024, UBND xã Pró, huyện Đơn Dương ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn (Công ty Long Phúc Kiên tại Quận 2, thành

phố Hồ Chí Minh) đo đạc bản đồ địa chính để cấp đổi và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con.

Đến nay, công tác đo đạc bản đồ địa chính đã hoàn thành, trong quá trình đo đạc UBND xã Ma Nối và Ban quản lý thôn Ú và Gia Rót đã phối hợp tuyên truyền vận động và hỗ trợ bà con trong việc hoàn thiện hồ sơ cùng với đơn vị tư vấn đo đạc; đến nay người dân đã phối hợp hoàn tất các thủ tục về giấy tờ liên quan đến việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đơn vị tư vấn đo đạc (Công ty Long Phúc Kiên) đang tổng hợp hồ sơ và gửi về lại xã Pró, huyện Đơn Dương xem xét, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con theo quy định.

Thời gian tới, UBND huyện Ninh Sơn tiếp tục chỉ đạo UBND xã Ma Nối thường xuyên phối hợp với UBND xã Pró, huyện Đơn Dương trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con để yên tâm canh tác, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) báo cáo kịp thời về UBND huyện Ninh Sơn để xem xét, phối hợp với UBND huyện Đơn Dương giải quyết theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã Lâm Sơn: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm đặt biển báo hạn chế tốc độ đoạn từ cây xăng dầu Petrolimex 230 thôn Lâm Quý đến chân đèo Ngoạn mục thôn Lâm Hòa để đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Ngày 16/7/2024, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Văn phòng QLDB IV.1 và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 3131/UBND-KTTH ngày 10/7/2024. Qua khảo sát thực tế đoạn tuyến từ Km224+850 Km229+150, Quốc lộ 27, mặt đường hẹp, hai bên đường đông dân cư sinh sống. Tốc độ cho phép lưu thông qua đoạn tuyến là 80km/h dẫn đến gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trên, các đại biểu dự họp thống nhất kiến nghị Khu QLDB IV triển khai thực hiện lắp đặt biển báo R.420 “bắt đầu khu dân cư” tại Km244+850 (phải tuyến) và biển R.421 “hết khu dân cư” tại Km229+150 (phải tuyến) và chiều ngược lại. Thời gian dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành trong Quý III/2024. (KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Trung: Đường tỉnh lộ 705 từ xã Phước Trung đến xã Mỹ Sơn huyện Ninh Sơn hiện đã xuống cấp nặng rất mong tỉnh quan tâm sửa chữa lại con đường.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Đối với nội dung kiến nghị, trong năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Đường tỉnh 705 tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 11/7/2024, trong đó có sửa chữa hư hỏng cục bộ nên mặt đường một số vị trí trong đoạn từ Km0+000 đến Km14+000, Đường tỉnh 705. Hiện, Sở Giao thông vận tải đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong Quý III năm 2024. (KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phương Hải: Hiện nay trên đoạn đường 704 nối dài từ đoạn Cầu Đồng Nha (thuộc xã Tri Hải), chạy về xã Phương Hải thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị lắp biển báo và lắp gờ giảm tốc.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã bố trí gờ giảm tốc và vạch sơn đi bộ qua đường cụ thể sau: Trước công trường THCS Quang Trung và trường TH Phương Cựu 3 bố trí “vạch 7.3: Vạch đi bộ qua đường và vạch sơn gờ giảm tốc”; Khu vực chợ Phương Hải và trước Công viên xã bố trí "vạch sơn gờ giảm tốc" nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.

Đối với nội dung kiến nghị, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị duy tu, bảo trì phối hợp với địa phương tổ chức rà soát và bố trí “vạch sơn gờ giảm tốc" tại khu vực cần thiết, đảm bảo phù hợp với tình hình tham gia giao thông trên tuyến theo kế hoạch duy tu năm 2024. (KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Đoạn kênh mương Lê Đình Chinh từ QL1A đến cuối kênh giáp mương Mần Mần (theo hướng đông) dòng nước không chảy vì cây cối, cỏ mọc và sạt lở vào mùa mưa; đề nghị tỉnh khảo sát, có phương án sớm bê tông tả li đoạn kênh này để khơi thông dòng chảy, phục vụ sản xuất cho Nhân dân.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại công văn số 476 /CTKTTL-QLNCT ngày 22/7/2024 như sau:

Ngày 16/7/2024, Công ty đã phối hợp cùng UBND huyện Ninh Hải và UBND xã Hộ Hải kiểm tra hiện trạng kênh Lê Đình Chinh theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, xác định tuyến kênh cử tri kiến nghị là kênh N1 thuộc hệ thống thủy sản, tại thời điểm kiểm tra khoảng 200m đầu kênh một số cây cỏ mọc trên mái taluy và dưới lòng kênh tuy nhiên không ảnh hưởng đến dòng chảy trên kênh, mặt cắt kênh thông thoáng đảm bảo tiêu thoát khi đến mùa mưa lũ.

Việc đầu tư kiên cố hóa mái taluy kênh tiêu N1 cần nguồn kinh phí rất lớn, hiện nay Công ty đang tập trung vốn từ nguồn hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích và dịch vụ thủy lợi để nạo vét, tu sửa các công trình bị bồi lắng, hư hỏng. Do đó, Công ty sẽ không bố trí kinh phí để kiên cố hóa mái taluy kênh tiêu N1 theo kiến nghị của cử tri UBND xã Hộ Hải.

- Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Hải: Hiện nay vạch kẻ đường trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa thuộc địa phận xã Vĩnh Hải đã mờ, ánh sáng điện đường chưa đảm bảo, người dân tham gia giao thông buổi tối rất nguy hiểm. Đề nghị sớm sơn lại vạch kẻ đường, để tham gia giao thông được an toàn.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Theo kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị duy tu, bảo trì kiểm tra, rà soát và thực hiện sơn lại vạch kẻ đường, để tham gia giao thông được an toàn. Công việc này sẽ triển khai trong Quý III/2024.(KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Hải: Thôn Vĩnh Hy nói riêng, xã Vĩnh Hải nói chung là trọng điểm phát triển du lịch của Huyện và Tỉnh, trong thời gian

qua lượng khách đến Vịnh Vĩnh Hy tham quan, du lịch rất đông, nhiều ngành nghề đã và đang phát triển, như ca nô, tàu đáy kính, cùng với hoạt động đánh bắt của ngư dân. Hiện tại Vịnh Vĩnh Hy chỉ có 01 cầu tàu để dùng chung cho phương tiện hoạt động du lịch và khai thác hải sản. Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư xây dựng thêm 01 cây cầu, để thuận lợi, đảm bảo các phương tiện đưa đón khách du lịch và khai thác hải sản của ngư dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 1508/SVHTTDL-VP ngày 20/07/2024 như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của cử tri xã Vĩnh Hải. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải: Nhằm tạo điều kiện cho bà con Diêm dân trên địa bàn xã sản xuất muối sạch góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, cử tri xã đề nghị các ngành chức năng có thẩm quyền xuống khảo sát và làm đường vận chuyển muối, hệ thống mương, hệ thống bơm nước biển để phục vụ cho bà con Diêm dân từ cầu Khánh Nhơn vào đồng muối Đá trắng và đồng muối Gò Gũ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 2799/SNNPTNT-QLCN ngày 26/7/2024 như sau:

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1325/QĐ-TTg về Phê duyệt phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030 tại phụ lục III Danh mục chương trình, các dự án ưu tiên đầu tư và khái toán nguồn lực của Quyết định số 1325/QĐ-TTg tại mục II.1 có dự án: Đồng muối công nghiệp diêm dân Bắc Tri Hải, Nhơn Hải (600ha) phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về Phê duyệt Đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030. Ngày 07/12/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Quyết định số 5203/QĐ-BNN-KH về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối giai đoạn 2021-2025, trong đó tỉnh Ninh Thuận đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất đồng muối Bắc Tri Hải – Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, hiện nay để triển khai thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn như sau:

Trong danh mục dự án Danh mục chương trình, các dự án ưu tiên đầu tư và khái toán nguồn lực của Quyết định số 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Ninh Thuận được phân kỳ đầu tư giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, để triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn này cần phải điều chỉnh Quyết định số 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung này Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để xem xét, điều chỉnh.

Hiện nay, trong Danh mục án dự kiến ưu tiên thực hiện của tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 thì dự án “Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất đồng muối Bắc Tri Hải – Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận” chưa có trong Danh mục dự án. Vì vậy hiện nay, Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số

740/SNNPTNT-QCLN ngày 07/4/2024 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật Dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối diêm dân Bắc Tri Hải - Nhơn Hải” bổ sung vào Danh mục các dự án ưu tiên trong Quy hoạch tỉnh được duyệt.

Mặt khác, Dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 5738/UBND –KTTH ngày 31/12/2022 để triển khai thực hiện.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Khánh Hải: Đề nghị các cấp, các ngành chức năng sớm kiểm tra, khảo sát khu vực Nhà mát của Khu du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ còn hoạt động hay không và yêu cầu đảm bảo vệ sinh khu vực này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 1508/SVHTTDL-VP ngày 20/07/2024 như sau:

Theo thông tin từ Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ (Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ), đơn vị chủ đầu tư dự án, hiện khu vực Nhà mát của Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ đang tạm dừng hoạt động, chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2 với thiết kế 40 biệt thự Bungalow và nhà hàng Nhà mát để phục vụ người dân và du khách. Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ thực hiện rào chắn đảm bảo vệ sinh, mỹ quan khu vực.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Khánh Hải: Đề nghị các cấp, các ngành chức năng sớm kiểm tra, khảo sát lấp đèn trên Đường 704 hướng đi từ Khánh Hải ra Hộ Hải, vì đoạn đường này xe lưu thông đông, dễ gây tai nạn giao thông.

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải trả lời tại công văn số 4399/UBND-TH ngày 22/07/2024 như sau:

Hiện nay, do nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên việc đầu tư hệ thống điện đường trên đường 704 hướng đi từ Khánh Hải ra Hộ Hải chưa thực hiện được, Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và trong thời gian đến sẽ bố trí kinh phí triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách hoặc xã hội hóa.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay đường 709B giao thông liên xã, từ xã Phước Thái đến xã Phước Hữu, hàng ngày xe tải trọng lớn vận chuyển khoáng sản và vật liệu thi công, sửa chữa điện Mặt trời Phước Thái 2,3 làm hư hỏng đường. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sớm tu sửa, khắc phục giúp người dân đi lại thuận tiện.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải đã làm việc và yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Thuận Hải PR triển khai khắc phục các hư hỏng liên quan đến kết cấu nền, mặt đường của Đường tỉnh 709B do quá trình vận chuyển vật tư, trang thiết bị, vật liệu xây dựng,... phục vụ thi công các dự án gây ra. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục hư hỏng kết cấu nền, mặt đường với tổng diện tích mặt đường sửa chữa khoảng 350 m².

Trong năm 2024, Sở Giao thông vận tải tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện công trình Sửa chữa Đường tỉnh 709B (Nhị Hà - Phước Thái - Phước Hậu), trong đó có sửa chữa các vị trí hư hỏng đoạn qua địa bàn xã Phước Thái. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong Quý III năm 2024. (KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Cơ quan chức năng xem xét đầu tư kinh phí xây dựng lại trạm bơm Cà Thé (được Công ty Thuận Hải đầu tư năm 1982). Hiện nay, trạm bơm đã xuống cấp, không đảm bảo nước tưới cho quá trình sản xuất của bà con nông dân 03 thôn Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận trả lời tại công văn số 476 /CTKTTL-QLNCT ngày 22/7/2024 như sau:

Qua kiểm tra trạm bơm Cà Thé lấy nước từ kênh Nam thuộc hệ thống thủy lợi Nha Trinh phục vụ tưới sản xuất của người dân 03 thôn Hữu Đức, Tân Đức và Thành Đức khoảng 2,5ha. Đây là trạm bơm do địa phương quản lý, Công ty kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ninh Phước tổ chức kiểm tra để có cơ sở giải quyết kiến nghị cử tri.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu (tiếp tục kiến nghị): cơ quan chức năng sớm có kế hoạch khảo sát thực tế Cầu thôn Tân Đức. Vì mặt nền cầu thôn Tân Đức thấp nhưng mặt nền đường 709B thì cao, do đó khi phương tiện giao thông đi qua cầu không đảm bảo an toàn giao thông.

UBND huyện Ninh Phước trả lời tại báo cáo số 421/BC-UBND ngày 17/7/2024 như sau:

Qua kiểm tra tuyến đường huyện ĐH.24 Mông Đức - Hữu Đức, có điểm đầu tại Cầu Ma Ram điểm cuối giáp tỉnh lộ 709B (tiệm Bách hóa xanh Phước Hữu); năm 2019, tuyến đường trên UBND huyện đã sửa chữa đoạn từ Cầu Ma Ram đến Mương Ly. Riêng đoạn từ Mương Ly đến điểm cuối tỉnh lộ 709B (tiệm Bách hóa xanh Phước Hữu) hiện tại có nhiều vị trí đoạn trên đã xuống cấp do trước đây đã được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng có tiêu chuẩn thiết kế tải trọng thấp. Tuy nhiên, các năm gần đây các xe vận tải chuyên dụng có tải trọng lớn thường xuyên tham gia vận chuyển cho nên dẫn đến nền đường của một số vị trí không đáp ứng yêu cầu về tải trọng dẫn đến đường bị xuống cấp. Hằng năm, UBND huyện đã thực hiện công tác duy tu sửa chữa khắc phục một số vị trí hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông; hiện nay có một số vị trí bị hư hỏng, địa phương tiếp tục chỉ đạo dặm vá tạm thời và lập dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đường này dự kiến năm 2025 tiến hành đầu tư.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Tỉnh sớm quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng bờ kè sông Lu, nhất là đoạn từ thôn Mông Đức đến thôn La Chũ. Vì hằng năm, vào mùa mưa tại khu vực này thường bị sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân (đã hơn 15 năm kiến nghị nhưng hiện nay chưa được quan tâm đầu tư xây dựng).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Nội dung phản ánh của cử tri xã Phước Hữu nói riêng và các xã, thị trấn Phước Dân nằm trên khu vực Sông Lu thuộc 02 huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam đã

được kiến nghị nhiều lần, ngành Nông nghiệp đã tiếp thu và tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ rọ thép để khắc phục một số điểm sạt lở trên bờ Sông Lu.

Trên toàn tuyến kênh tiêu lũ Sông Lu 2 có chiều dài 12,2 km. Năm 2013, Ngành Nông nghiệp đã tham mưu thẩm định dự án và được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu sửa, nâng cấp hệ thống tiêu lũ Lu 1, Lu 2 - hệ thống tiêu sông Lu, huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 với Tổng mức đầu tư là 232,9 tỷ đồng với mục tiêu nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ, tránh tình trạng ngập úng, sạt lở thường xuyên của 08 xã thuộc 02 huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam. Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách của tỉnh còn khó khăn, nên chưa bố trí, cân đối được nguồn vốn để triển khai thực hiện. Ngày 02/12/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện Tu sửa, nâng cấp hệ thống tiêu lũ Lu 1, Lu 2.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất, kiến nghị cụ thể như sau:

(1) Về giải pháp trước mắt: Nhằm hạn chế sạt lở lan rộng ra, đề nghị UBND xã Phước Hữu trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, tính toán khối lượng cần sửa chữa trên tuyến Sông Lu để xác định những vị trí xung yếu trên địa bàn xã (nhất là đoạn từ thôn Mông Đức đến thôn La Chử) và báo cáo về UBND huyện Ninh Phước xem xét, cân đối nguồn ngân sách của huyện để kịp thời sửa chữa, khắc phục sạt lở bờ bằng rọ đá những điểm có nguy cơ gây sạt lở cao và cấm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đề nghị UBND huyện Ninh Phước rà soát, cân đối nguồn ngân sách địa phương được giao năm 2024 và năm 2025 để thực hiện gia cố trước mắt các điểm sạt lở và có nguy cơ gây sạt lở cao tại khu vực sạt lở xung yếu, ảnh hưởng đến khu dân cư.

(2) Về giải pháp lâu dài:

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023, trong Danh mục các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư và phân kỳ thực hiện có công trình Cải tạo nâng cấp trục tiêu Lu I, Lu II, Sông Quao sẽ được phân kỳ vào năm 2026 - 2030. Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện Ninh Phước, Thuận Nam và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận rà soát, đề xuất để triển khai thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình để đề xuất kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.(GS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Cơ quan chức năng sớm bê tông các đoạn đường đất của Tỉnh lộ 708, đoạn qua địa bàn xã Phước Vinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Đối với kiến nghị sớm bê tông các đoạn đường đất của Tỉnh lộ 708, đoạn qua địa bàn xã Phước Vinh, Ngành giao thông vận tải đã lập chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Đường tỉnh 708 (đoạn Phước Vinh - Hoà Sơn) và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị Quyết số 18/NQ- HĐND ngày

19/3/2021. Tuy nhiên, hiện nay chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án.(GS)

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu đơn vị quản lý, bảo trì triển khai khắc phục sửa chữa nền, mặt đường tại các vị trí hư hỏng cục bộ trên tuyến từ nguồn vốn bảo trì thường xuyên. Công việc này đã hoàn thành trong tháng 6/2024.(KS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay công thoát nước hai bên đường tỉnh lộ 708 đoạn qua thôn Ninh Quý 2 trước đây cử tri kiến nghị và Sở Giao thông vận tải đã làm nhưng chỉ mới nạo vét được khoảng 30m. Đợt tiếp xúc cử tri trước, cử tri đã nghe trả lời là sẽ tiếp tục nạo vét các đoạn còn lại trong tháng 12 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm, nạo vét thêm đoạn cống thoát nước còn lại để việc thoát nước được nhanh chóng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì tiến hành thực hiện nạo vét các đoạn cống thoát nước còn lại để việc thoát nước được nhanh chóng, hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu vực này theo kế hoạch duy tu năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri Cử tri thôn Bà Râu 1, xã Lợi Hải: Hiện nay, diện tích trồng lúa khu vực Đồng Nhíp và đồng Lôm không canh tác, sản xuất được lý do không đủ lượng nước để cung cấp cho bà con, hai cánh đồng này hưởng lợi nguồn nước từ Hồ Bà Râu. Đề nghị tỉnh quan tâm làm việc với đơn vị thi công dự án ADB8 đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành trước khi bước vào vụ gieo trồng kế tiếp để không ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân;

Đoạn giao nhau giữa đường liên xã Lợi Hải - Công Hải với đường dẫn lên cao tốc Bắc - Nam (đoạn gần trạm thu phí) có lưu lượng xe lưu thông qua lại hàng ngày, giữa đường có giải phân cách cứng nên việc quan sát khi sang đường của người dân gặp nhiều khó khăn, bị che khuất tầm nhìn, nhất là việc nhìn thấy các xe ô tô con, từ đó dễ gây nguy hiểm khi sang đường. Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này để người dân được đi lại thuận tiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại công văn số 876/BQLDANN ngày 16/07/2024 như sau:

Tiểu dự án 02 Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải – Thanh Hải thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) thi công đường ống nối từ cuối kênh chính Tân Mỹ về khu tưới hồ chứa nước Ông kinh, trong đó có đoạn ống đi qua diện tích trồng lúa khu vực Đồng Nhíp và đồng Lôm theo ý kiến cử tri. Hiện nay đơn vị thi công đang gấp rút thi công đào móng và lắp đặt đường ống, khối lượng công việc đoạn này khoảng 1,2 km. Với tiến độ thi công và khối lượng công việc như vậy, đến 30/8/2024

là hoàn thành và hoàn trả mặt bằng cho bà con sản xuất, sẽ không ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân vào vụ gieo trồng kế tiếp.

- Kiến nghị của cử tri cử tri thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải: Đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua xã Lợi Hải) có rào dây thép gai hai bên đường dân sinh để bảo vệ an toàn cho phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, việc rào chưa được đồng bộ, có chỗ cao, chỗ thấp, nhất là khu vực có nền đất thấp đã tạo khoảng trống lớn phía dưới hàng rào, từ đó gia súc (dê, bò, cừu) có thể dễ dàng chui qua rào và băng qua đường cao tốc gây nguy hiểm và không an toàn cho phương tiện lưu thông cũng như thiệt hại tài sản của người dân. Đề nghị cấp trên xem xét có hướng khắc phục;

Đề nghị làm đường đi dọc cao tốc để bà con thuận tiện đi lại và sản xuất, vì một số đoạn chưa làm đường, bà con phải đi vòng rất xa, không có đường vào làm ruộng, rẫy, phải đi nhờ vào phần đất của hộ dân gây khó khăn cho bà con Nhân dân

Sở GTVT trả lời (Bà râu 1 và 2) tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận dài 61,5 km, chủ đầu tư là Bộ GTVT, Ban QLDA 85 là đại diện chủ đầu tư. Các nội dung kiến nghị trên thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã chuyển các nội dung kiến nghị của cử tri đến Khu Quản lý Đường bộ IV, Ban Quản lý dự án 85 và Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo để giải quyết theo thẩm quyền tại Văn bản số 2107/SGTVT-QLGT ngày 17/7/2024.(GS)

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Nghĩa, xã Bắc Sơn: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận hiện nay đang thi công đoạn qua cánh đồng ruộng lúa của thôn Bình Nghĩa, việc đơn vị thi công lắp hệ thống công thoát nước có một số vị trí chưa phù hợp. Vì toàn bộ vùng đường vành đai đi ngang qua đều chịu ảnh hưởng ngập lũ khi mưa lớn kết hợp với việc xả lũ của hồ Bà Râu. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát khảo sát để lắp đặt hệ thống công thoát nước phù hợp, tránh tình trạng ngập úng gây thiệt hại tài sản của người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông trả lời như sau:

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt đoạn tuyến từ Km 6+900 đến Km 10+761 (chiều dài 3,86 km) thuộc công trình Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27) đi qua cánh đồng lúa của các xã Bắc Sơn, xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc và xã Phương Hải, xã Tân Hải huyện Ninh Hải đã được Đơn vị thiết kế khảo sát, tính toán bố trí 22 công thoát ngang qua đường (bao gồm 14 công có kích thước (1,5 x 1,5) m và 8 công có kích thước 2 x (3.0 x 2.0) m) (khoảng cách trung bình giữa các công thoát lũ là 175 m/công) để thoát nước lũ và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tại đoạn tuyến trên còn được thiết kế cầu Cột Chuối tại Km 7+978 và cầu Lặng Ông tại Km 10+165. Như vậy, với mật độ công thoát nước và cầu bố trí như trên là đảm bảo khả

năng thoát nước trong mùa mưa lũ, không gây tình trạng ngập úng gây thiệt hại đến tài sản của người dân. Hiện nay, đang vào mùa mưa lũ, tuyến đường đã hoàn thành công tác đắp đất nền đường, các hộ dân 2 bên tuyến vẫn canh tác, sản xuất nông nghiệp bình thường.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay tuyến đường từ cầu Mê đến nhà ông Dương Thanh Tùng – Ninh Quý 3 vào mùa mưa đường lầy lội, rất khó đi lại. Vì đây là tuyến đường phân chia ranh giới giữa thôn Ninh Quý 3 - xã Phước Sơn với Khu phố 1 - phường Bảo An nên không biết địa phương nào thực hiện. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan có giải pháp phù hợp, sớm bê tông tuyến đường này để người dân thôn Ninh Quý 3 - xã Phước Sơn và Khu phố 1 - phường Bảo An đi lại được thuận lợi.

UBND huyện Ninh Phước trả lời tại báo cáo số 421/BC-UBND ngày 17/7/2024 như sau:

Qua rà soát, kiểm tra thực tế, tuyến đường từ cầu Mê đến nhà ông Dương Thanh Tùng - Ninh Quý 3 có chiều dài 780m, bề rộng mặt đường từ 3,5m đến 04m, hiện trạng: mặt đường nền đất, nhiều “ô gà” lầy lội về mùa mưa. Về địa giới hành chính, thì tuyến đường trên được phân chia địa bàn hành chính giữa phường Bảo An và xã Phước Sơn; một phần địa giới hành chính của thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước (một nửa tuyến đường dọc bên phải) và một phần địa giới hành chính của khu phố 1, phường Bảo An, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (một nửa tuyến đường dọc bên trái). Do đó, để thực hiện việc bê tông hóa tuyến đường trên cần phải có sự phối hợp của 02 địa phương. Để đảm bảo việc xây dựng tuyến đường bê tông thuận tiện cho việc đi lại của bà con Nhân dân. UBND huyện chỉ đạo UBND xã Phước Sơn phối hợp với khu phố 1, phường Bảo An họp bàn, trao đổi thống nhất tỷ lệ vốn đầu tư bê tông hóa tuyến đường này.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Tuyến quốc lộ 1A tại ngã ba cổng nông thôn mới của xã Phước Thuận trước đây có lắp đặt hệ thống Camera giám sát an toàn giao thông, tuy nhiên hiện nay hệ thống bị hư hỏng, không còn sử dụng được nữa. Kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét, khảo sát lắp lại hệ thống Camera để giám sát.

Công an tỉnh trả lời tại công văn số 1555/CAT-PV01 ngày 23/7/2024 như sau:

Thời gian qua, hệ thống Camera trên tuyến Quốc lộ 1A tại khu vực ngã ba cổng nông thôn mới của xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước đã góp phần hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hệ thống Camera bị hư hỏng; vì vậy, Công an huyện Ninh Phước đã thu hồi và đang tham mưu UBND huyện Ninh Phước cấp kinh phí để sửa chữa hệ thống Camera trên tuyến Quốc lộ 1A tại khu vực ngã ba cổng nông thôn mới của xã Phước Thuận nhằm sớm đưa hệ thống Camera tại khu vực nói trên đi vào hoạt động trở lại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

3. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường, tài nguyên, môi trường

- Kiến nghị của cử tri thôn Đồng Dày xã Phước Trung: Diện tích phạm vi hồ Thành Sơn khoảng 215 ha (Không có quyết định thu hồi đất), trong đó diện tích nằm trong phạm vi lòng hồ Thành Sơn khoảng 125 ha, diện tích bán ngập và không bị ngập. Hiện nay các hộ dân đang canh tác, sử dụng ổn định; trong số này có khoảng 30 ha đã được cấp GCN QSD đất giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2010. Ngoài ra trong phạm vi hồ Thành Sơn đã được Nhà nước đầu tư làm dự án kênh cấp I Tân Mỹ (TM20) và dự án ADB8 (TM18) đi qua phạm vi lòng hồ đã thu hồi, đền bù cho 15 hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay các hộ dân muốn lập hồ sơ cấp GCN QSD đất, tuy nhiên đất nằm trong phạm vi lòng hồ nên không cấp GCN QSD đất được. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương đối với phần diện tích không bị ngập nước nằm trong phạm vi lòng hồ và các hộ đã được cấp GCN để thuận lợi trong công tác quản lý cũng như có cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

UBND huyện Bắc Ái trả lời tại báo cáo số 280/BC-UBND ngày 19/7/2024 như sau:

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Trung đối với tình hình sử dụng đất tại khu vực hồ Thành Sơn, thời gian qua, UBND huyện đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ. Theo đó, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị UBND huyện thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thực hiện thanh tra hoạt động, quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Quốc doanh Thành Sơn thuộc xã Phước Trung để giải quyết các vướng mắc, tồn tại ở khu vực này.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, khối lượng công việc của Thanh tra huyện rất lớn, chưa tổ chức việc Thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra huyện khẩn trương bố trí việc thanh tra hoạt động, quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Quốc doanh Thành Sơn thuộc xã Phước Trung trong Kế hoạch Thanh tra năm 2025.(GS)

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn: Thời gian qua UBND tỉnh cấp giấy phép cho Doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng Nhà máy chế biến đá thuộc địa phận thôn Núi Ngõng. Khi nhà máy đi vào hoạt động đã tác động và ảnh hưởng về môi trường ô nhiễm đối với những người dân khu vực Núi Ngõng vì khoảng cách từ nhà máy chế biến đá xuống thôn Núi Ngõng rất gần. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh xem xét để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 3442/STNMT-VP ngày 24/7/2024 như sau:

Ngày 17/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Ninh Sơn, UBND xã Nhơn Sơn, Ban quản lý thôn Núi Ngõng kiểm tra thực tế khu vực xây dựng Nhà máy chế biến đá tại thôn Núi Ngõng, xã Nhơn Sơn của Công ty Cổ phần NCS - Núi Ngõng. Kết quả kiểm tra thực tế như sau:

(1) Hiện trạng tại thời điểm kiểm tra:

Tại thời điểm kiểm tra tại khu vực triển khai thực hiện Dự án Nhà máy chế biến đá xây dựng, sản xuất cát nhân tạo và bê tông tươi Núi Ngõng (viết tắt Dự án) ở thôn Núi Ngõng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (nằm cách khu dân cư gần thôn Núi

Ngõng khoảng 600m về phía Bắc) của Công ty Cổ phần NCS - Núi Ngõng (viết tắt Công ty) vẫn còn là khu đất trống và hiện tại Công ty chưa đầu tư xây dựng hạng mục công trình nào. Theo báo cáo của Công ty, hiện tại Công ty đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng,...đối với Dự án này.

(2) Thủ tục pháp lý của Dự án:

Dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 và Quyết định điều chỉnh số 417/QĐ-UBND ngày 28/7/2023.

Ngày 11/12/2023, Dự án đã được UBND huyện Ninh Sơn cấp Giấy phép môi trường (viết tắt GPMT) số 337/GPMT-UBND với diện tích sử dụng đất là 11.363 m² và quy mô gồm: hạng mục 02 trạm nghiền sàng đá, tổng công suất 500 tấn/giờ; 01 hệ thống sàng tuyển cát, công suất 60.000m³/năm và 01 trạm trộn bê tông, công suất 120m³/giờ. Theo GPMT được cấp thì Dự án có các loại chất thải và được thu gom, xử lý như sau:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân viên: Được thu gom, xử lý đạt giá trị cột B của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt được dẫn về hố thu gom, sau đó được tái sử dụng để tưới đường vận chuyển.

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị và quá trình xúc bốc, vận chuyển khối lượng vật liệu từ khu vực dự án: Được lắp đặt hệ thống phun nước để làm ẩm nguyên vật liệu và phun nước trên đường vận chuyển để hạn chế ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh.

- Tiếng ồn từ hoạt động nghiền sàng, hoạt động bê tông thương phẩm: Được Công ty thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị phát sinh tiếng ồn và trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động theo quy định.

- Chất thải rắn: Công ty thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định.

(3) Để đảm bảo vấn đề môi trường khi Dự án đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty và chính quyền địa phương thực hiện một số công việc sau:

* Đối với Công ty:

- Đầu tư đúng, đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải theo GPMT đã được UBND huyện Ninh Sơn cấp;

- Tổ chức vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đúng theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và theo đúng kế hoạch tại GPMT được cấp. Chỉ đưa các trạm nghiền sàng đá, sàng tuyển cát, trộn bê tông nhựa nóng vào hoạt động khi các loại chất thải của Dự án xử lý đạt quy chuẩn đúng theo GPMT được cấp.

- Công khai GPMT, kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải khí thải tại UBND xã để người dân biết kiểm tra, giám sát.

*Đối với UBND huyện Ninh Sơn:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với Dự án này để đảm bảo Dự án thực hiện đúng, đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi

trường theo Giấy phép môi trường đã được cấp. Trong trường hợp Dự án có sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu thành lập Tổ cộng đồng giám hoạt động xả thải và bảo vệ môi trường đối với Dự án này.

- UBND xã Nhơn Sơn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường đối với Dự án này; tuyên truyền, vận động người dân thôn Núi Ngỗng cùng tham gia giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và theo GPMT đã được cấp.

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn: Đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận Nhơn Sơn cử tri đã kiến nghị nhiều lần đường gom dân sinh vào khu vực nội đồng và đã được Sở giao thông Vận tải, chính quyền địa phương khảo sát nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến sản xuất người dân. Đến nay đường cao tốc đã hoàn thành và hoạt động thông tuyến. Đề nghị các cấp, các ngành sớm có giải pháp khắc phục cho bà con.

Sở GTVT trả lời tại công văn số 2136/SGTVT-QLGT ngày 18/07/2024 như sau:

Đối với nội dung kiến nghị bổ sung đường gom dân sinh tại nhánh số 02 nút giao Phan Rang theo nội dung kiến nghị, hiện Ban QLDA 85 đang lập hồ sơ báo cáo Bộ GTVT chấp thuận chủ trương bổ sung.

Đối với nội dung cam kết thời gian bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường gom dân sinh tại nhánh số 02 nút giao Phan Rang: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn đã có Báo cáo số 560/BC-UBND ngày 12/7/2024 cam kết sau khi Ban Quản lý dự án 85 bàn giao hồ sơ và cọc GPMB sẽ bàn giao mặt bằng thi công theo như đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 tại Văn bản số 2021/QBLDA85-DDHDA ngày 04/7/2024. (GS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Dinh: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần quan tâm, giải quyết các thửa đất đã đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 276/QĐ-UBND ngày 16/7/2019. Tuy nhiên, về hiện trạng sử dụng đất thì chưa có Quyết định thu hồi và chưa chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để người dân có cơ sở sớm được đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 3442/STNMT-VP ngày 24/7/2024 như sau:

Đối với đất đã đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng được khai thác, sử dụng hoặc cấp giấy CNQSDĐ cho người dân phải thông qua Phương án sử dụng đất; UBND xã, UBND huyện có thẩm quyền, trách nhiệm lập Phương án sử dụng đất tại địa phương khi được bàn giao đất từ các Công ty Lâm nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn và Sở đã có văn bản số 17/STNMT-ĐĐ ngày 02/01/2024 về hướng dẫn các huyện lập phương án sử dụng đất đã được đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng bàn giao địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh (Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước).

Đến nay, các huyện vẫn đang tiến hành lập Phương án sử dụng đất (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt). Trong quá trình lập Phương án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền tại Hội nghị chuyên đề về kê khai, đăng ký đất đai; đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 2621/UBND-TH ngày 23/7/2024 như sau:

Hiện nay, toàn bộ diện tích đất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng vẫn chưa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cắm mốc và lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành Quyết định chuyển mục đích từ đất rừng sang mục đích đất khác và những khó khăn khi thực hiện việc đo đạc từng thửa đất. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện chưa có cơ sở lập Phương án quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đưa ra quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện.

UBND huyện tiếp tục theo dõi, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích đất khác và đo đạc chi tiết từng thửa đất thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan có liên quan lập Phương án theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 2801/SNNPTNT-QLCN ngày 26/7/2024 như sau:

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan đến diện tích quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 trên địa bàn huyện Thuận Nam; đồng thời, qua rà soát quá trình thực hiện bàn giao đất được đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng về cho địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất nhằm ổn định sản xuất cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện bàn giao diện tích quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020:

- Theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh thì diện tích đất nông nghiệp đã được điều chỉnh đưa ra ngoài 03 loại rừng bàn giao về cho địa phương để lập kế hoạch sử dụng đất nhằm ổn định sản xuất cho người dân giai đoạn 2016-2020 là **4.118,66 ha/5 huyện**, trong đó trên địa bàn huyện Thuận Nam là 566,20 ha, cụ thể:

- + Xã Nhị Hà: 134,34 ha;
- + Xã Phước Dinh: 312,55 ha;
- + Xã Phước Hà: 89,22 ha;
- + Xã Phước Minh: 3,14 ha;
- + Xã Phước Nam: 26,95 ha.

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thuận Nam, Ban quản lý rừng PHVB Thuận Nam, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã: Nhị Hà, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh, Phước Nam tổ chức bàn giao hồ sơ, dữ liệu bản đồ

(file số) và bàn giao diện tích đất ngoài thực địa cho các xã quản lý, sử dụng, kết quả bàn giao được xác lập thành Biên bản.

- Việc bàn giao ranh, mốc giới tại thực địa: Hệ thống ranh giới được xác định và thể hiện bằng sơn đỏ; mốc ranh giới được xác định và đánh mã số bằng sơn đỏ trên cây sống hoặc tảng đá.

Như vậy, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã được điều chỉnh đưa ra ngoài 03 loại rừng theo quyết định 276/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Thuận Nam đã được Ngành Nông nghiệp phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao hồ sơ và ranh giới, mốc giới ngoài thực địa cho UBND các xã quản lý.

2. Về lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất đã điều chỉnh đưa ra ngoài 03 loại rừng:

Việc lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất đã điều chỉnh đưa ra ngoài 03 loại rừng trên địa bàn các huyện đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 17/STNMT-ĐĐ ngày 02/01/2024. Cụ thể nội dung hướng dẫn như sau:

“1. Căn cứ vào Khoản 3, Khoản 5, Điều 8 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thuộc địa giới hành chính mình quản lý và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất của địa phương và đảm bảo các nguyên tắc:...

2. Căn cứ vào nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, một số nội dung dung sau:

(1) Trên cơ sở Phương án Ủy ban nhân dân các xã đã lập theo nội dung hướng dẫn của sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 377/STNMT-ĐĐ ngày 21/01/2022, Ủy ban nhân dân các huyện, tổng hợp xây dựng phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương theo địa giới hành chính cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 8 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(2) Về nội dung phương án:

Để lập phương án chung cho toàn huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có đất lâm nghiệp đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018, Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 16/7/2019, Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 đã được ngành nông nghiệp bàn giao đất tại thực địa, thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng đất được ngành nông nghiệp bàn giao (có bao nhiêu diện tích đất nông nghiệp mà hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định; bao nhiêu diện tích đất không có rừng, có khả năng khai hoang sản xuất nông

nghiệp; bao nhiêu diện tích đất có rừng.....), trên cơ sở đó đề đề xuất việc sử dụng đất trong phương án. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với diện tích đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt **thì tổ chức xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất** cho hộ gia đình cá nhân theo điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Đối với diện tích **đất lâm nghiệp không có rừng** (đối với diện tích này phải có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có khả năng khai hoang để sản xuất nông nghiệp để giải quyết cho các hộ ưu tiên theo quy định pháp luật nêu trên hoặc sử dụng vào mục đích khác nhằm mục đích phát triển kinh tế của địa phương thì đưa vào phương án để sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

+ Đối với diện tích **đất lâm nghiệp có rừng**, trước khi chuyển mục đích đất để sử dụng vào mục đích khác phải lập hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép **chuyển mục đích sử dụng rừng** theo quy định của Luật lâm nghiệp.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân các xã khảo sát, đề xuất việc sử dụng, Ủy ban nhân dân các huyện lập phương án sử dụng đất cho toàn huyện đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 5, Điều 8 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

Như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết để UBND các huyện lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất đã được đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng bàn giao địa phương quản lý theo quy định.

Ngoài ra, qua công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Ngành nông nghiệp được biết hiện nay UBND các huyện Ninh Sơn, Bác Ái đã triển khai các bước lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất đã được đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận rà soát, hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh (tại văn bản số 1167/STNMT-ĐĐ ngày 19/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường); trong đó: “**Phạm vi địa bàn thực hiện của Đề án bao gồm: (1) Tại địa bàn Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đối với nhiệm vụ lập hồ sơ ranh giới, đo đạc và cắm mốc ranh giới và đo đạc diện tích đất quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng giao về cho địa phương quản lý (thuộc các xã Phước Dinh, Phước Diêm, Phước Minh, Phước Nam, Cà Ná);**”

- **Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Liên quan thủ tục chỉnh lý biến động đất đai, thành phần hồ sơ có bao gồm Quyết định thu hồi đất của từng hộ dân, tuy nhiên trên thực tế nhiều dự án đã được triển khai từ rất lâu, các Quyết định thu hồi đất đã bị thất lạc, không đảm bảo đủ thành phần hồ sơ theo quy định, dẫn đến không đủ điều kiện để được chỉnh lý hồ sơ biến động đất đai, rất khó khăn trong giao dịch của người dân; đề nghị ngành chức năng tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thủ tục hồ sơ**

đăng ký biến động đất đai, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 3442/STNMT-VP ngày 24/7/2024 như sau:

Thủ tục hành chính về chỉnh lý biến động đất đai bao gồm thời gian giải quyết và các thành phần hồ sơ kèm theo; được quy định cụ thể theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về ý kiến của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu, xem xét, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp hỗ trợ về lưu trữ hồ sơ, số hoá hồ sơ, chuyển đổi số. ...để tạo thuận lợi cho người dân trong thời gian tới.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Bình (Ông Kator Du Trưởng thôn Bạc Rây 2): Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có Quyết định phê duyệt Phương án, bóc tách đối với diện tích đất đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh bàn giao về địa phương để thuận lợi cho việc kê khai đăng ký gắn với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với phần diện tích đất này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức bàn giao hồ sơ quản lý, bản đồ và bàn giao trên thực địa diện tích đất nông nghiệp về cho địa phương quản lý, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định sản xuất cho người dân, trong đó diện tích đã bàn giao về cho UBND xã Phước Bình quản lý là 147,42 ha, cụ thể:

- Bàn giao đợt 1 (theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 16/7/2019): 42,35 ha;
- Bàn giao đợt 2 (theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018): 105,07 ha.

Về Phương án quản lý, sử dụng đất đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2016-2025 thuộc xã Phước Bình do UBND huyện Bác Ái xây dựng phương án chung trên địa bàn toàn huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt, ngành nông nghiệp chỉ có ý kiến góp ý về nội dung, diện tích đưa ra ngoài 03 loại rừng giai đoạn 2016-2025 trong phương án, không phải cơ quan chủ trì thẩm định, trình phê duyệt (nội dung này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện theo văn bản số 17/STNMT-ĐĐ ngày 02/01/2024 Về việc lập phương án sử dụng đất đã được đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng bàn giao địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh).

Tuy nhiên, để ổn định sản xuất cho người dân, Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND huyện Bác Ái sớm hoàn thiện Phương án quản lý, sử dụng đất đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng đoạn 2016-2025 đã bàn giao trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của người dân theo quy định.

UBND huyện Bắc Ái trả lời tại báo cáo số 280/BC-UBND ngày 19/7/2024 như sau:

UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành Phương án quản lý sử dụng đất đưa ra ngoài 03 loại rừng trên địa bàn huyện, đến nay, cơ bản hoàn thành (hoàn thành dự thảo báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ sử dụng đất đến năm 2030).

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị phương án phải đánh giá được tình hình sử dụng đất đến thời điểm hiện nay như loại đất, đối tượng sử dụng, hình thức sử dụng đất. Trên cơ sở ý kiến của Sở, UBND huyện tiếp tục giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, các đơn vị chủ rừng có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá theo nội dung yêu cầu của Sở. Sau khi hoàn thành kiểm tra thực địa (đến ngày 16/7/2024), Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh lại Phương án, tham mưu UBND huyện, trình UBND tỉnh theo quy định. (GS)

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Đất kho lương thực (cũ) do hộ ông Nguyễn Lang sử dụng đã được cưỡng chế xong, hiện nay chưa có văn bản của tỉnh giao quyền quản lý cho xã để quản lý và sử dụng theo đúng mục đích quy hoạch sử dụng đất. Do đó, để tiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định, đề nghị cấp trên quan tâm có văn bản phân cấp quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 3442/STNMT-VP ngày 24/7/2024 như sau:

- Về khu đất: Khu đất kho lương thực tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ thuê sử dụng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thu hồi tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 do vi phạm khoản 3 và khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Như vậy, về phân cấp quản lý đất thuộc UBND xã Phước Thuận quản lý.

- Về tài sản trên khu đất (công trình xây dựng): Ngày 28/12/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3679/STNMT-ĐĐ về lập hồ sơ điều chuyển tài sản trên đất tại kho lương thực (cũ) xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước và đã gửi Sở Tài chính. Trong đó: xác định tài sản thuộc sở hữu của Cty CP lương thực Nam Trung Bộ; do đó không có cơ sở để giao tài sản cho UBND xã quản lý.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Bình và một số xã (Phước Thành, Phước Tiến...) có ý kiến hiện nay một phần diện tích của bà con canh tác lâu năm và một số diện tích nhà ở tại thôn Mã Tiên- Phước Tiến, hiện nay vẫn còn sự quản lý của các đơn vị Ban Quản lý Sông sắt, Sông Trâu, Công ty Lâm trường Tân Tiến, cử tri khó làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, đề nghị tỉnh, huyện sớm có phương án giải pháp tháo gỡ cho bà con cử tri để ổn định sản xuất và quyền lợi khác của người dân.

UBND huyện Bắc Ái trả lời tại báo cáo số 280/BC-UBND ngày 19/7/2024 như sau:

Riêng nội dung này, UBND huyện sẽ tiếp thu, ghi nhận đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND 03 xã (xã Phước Bình, Phước Tiến, Phước Thành) tiến hành rà soát, báo cáo cụ thể từng

khu vực, vị trí trên địa bàn xã, trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện giải quyết, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo thẩm quyền. (GS)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Do nội dung kiến nghị của bà con cử tri chưa có cụ thể vị trí ranh giới, nên Chi cục Kiểm lâm chưa xác định được hiện trạng, quy hoạch 03 loại rừng tại khu vực chồng lấn diện tích của bà con canh tác lâu năm và đất do các đơn vị chủ rừng quản lý theo kiến nghị của cử tri xã Phước Bình và một số xã (Phước Thành, Phước Tiến...).

Tuy nhiên, thực tế triển khai quy hoạch 03 loại rừng trong giai đoạn vừa qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thống nhất số liệu, tiến hành cập nhật quy hoạch đưa ra ngoài 03 loại rừng những khu vực nông nghiệp tập trung, có diện tích lớn không manh mún, gần khu dân cư, gần đường giao thông, có điều kiện tưới, tiêu phù hợp để sản xuất nông nghiệp theo đề xuất của địa phương để bàn giao về cho địa phương quản lý, xây dựng kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định để ổn định sản xuất. Trong đó, diện tích đã bàn giao nông nghiệp trên địa bàn huyện Bác Ái là 3.564,73 ha.

Thời gian gần đây, trong quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện bản đồ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát những khu vực nông nghiệp tập trung người dân đã canh tác lâu năm, gần khu dân cư, gần đường giao thông,... cập nhật đưa ra quy hoạch 03 loại rừng bàn giao về cho địa phương quản lý để ổn định sản xuất nông nghiệp cho người dân trong giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chỉ tiêu đất lâm nghiệp được phân bổ.

Đối với diện tích nông nghiệp (nuơng rẫy) xen lẫn trong quy hoạch 03 loại rừng thuộc lâm phần các đơn vị chủ rừng quản lý, ngành nông nghiệp đã tổ chức xây dựng Đề án quản lý nuơng rẫy, trong đó xác định cụ thể ranh giới, diện tích, hiện trạng canh tác,... đến từng hộ dân, hiện nay đã hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc nuơng rẫy tại thực địa và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xây dựng Đề án quản lý nuơng rẫy cũng đảm bảo cho người dân được canh tác trên phần diện tích nuơng rẫy của mình nhưng không được coi nói, lấn chiếm đất rừng; đồng thời, người dân cũng có thể tham gia các Chương trình, dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mô hình nông lâm kết hợp, mô hình sinh kế nhằm tăng thêm thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân.

- Kiến nghị của cử tri phường Đô Vinh: Hiện nay hơn 70 ha đất tại vị trí cầu 15 (KP6, Đô Vinh) thuộc sân bay Thành Sơn không sử dụng rất lãng phí. Cử tri kiến nghị tỉnh xin chủ trương giao khu vực này cho địa phương quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công văn số 3442/STNMT-VP ngày 24/7/2024 như sau:

Khu đất 70 ha đất tại vị trí cầu 15 tại Khu phố 6, phường Đô Vinh thuộc sân bay Thành Sơn (là đất quốc phòng thuộc quản lý cấp Trung ương); khu đất được đưa

vào phương án sắp xếp xử lý nhà đất với nội dung: kiến nghị bàn giao lại cho địa phương (tỉnh Ninh Thuận quản lý).

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng chưa trình Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp xử lý nhà đất.

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Có giải pháp thu gom rác thải từ các tàu cá ra vào cập cảng cá Đông Hải để tránh rác thải phát sinh từ các tàu này vứt trực tiếp xuống lạch cảng cá, đồng thời vận động các chủ tàu cá này nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Hệ thống công trình tại Cảng cá Đông Hải, phần lớn các hạng mục đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm sử dụng, nhưng không có kinh phí để duy tu sửa chữa; Hệ thống luồng và vũng đậu tàu của cảng nằm ở hạ lưu sông Dinh, do đó mùa mưa lũ hàng năm thường xuyên bị bồi lấp, lượng rác thải, động vật chết từ thượng nguồn đổ về rất nhiều, làm ảnh hưởng đến tình hình môi trường tại Cảng cá. Hàng ngày, người mua bán và phương tiện tập trung về cảng tập nập; Lưu lượng người và phương tiện ra vào cảng giai đoạn cao điểm rất đông, có thời điểm lên đến 1.000 người. Do đó, lượng rác thải từ việc trao đổi mua bán hải sản, hoạt động sinh hoạt của các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng diễn ra tập nập và có thời điểm quá tải. Mặt khác, việc nhận thức của người dân, các cơ sở kinh doanh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và quản lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu gom và xử lý rác thải tại các cảng cá.

Để hạn chế tình trạng trên, Ban quản lý Khai thác các cảng cá luôn duy trì công tác tuyên truyền các quy định về bảo vệ vệ sinh môi trường trên hệ thống phát thanh nội bộ cảng; tổ chức ký cam kết cho 54 tổ chức, cá nhân hoạt động trong cảng về thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngay từ đầu năm; phối hợp với UBND phường Đông Hải, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành và Đoàn Biên phòng Đông Hải thu gom rác thải dưới vũng đậu tàu, tổ chức ký cam kết cho 15 hộ dân sống ven luồng và vũng đậu tàu tại cảng cá Đông Hải và 137 chủ tàu cá không vứt rác thải sinh hoạt các loại xuống luồng và vũng đậu tàu. Hàng ngày tổ chức quét dọn bề mặt cầu cảng, đồng thời xịt dung dịch khử mùi hạn chế tình trạng nước tù nước đọng gây mùi hôi thối; thường xuyên tuần tra kiểm soát nhắc nhở các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cảng thu gom rác thải và để đúng nơi quy định.

Trong thời gian tới, Ban quản lý Khai thác các cảng cá sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Đông Hải và Đoàn Biên phòng Đông Hải tiến hành ký kết, ban hành văn bản phối hợp về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm trên lĩnh vực bảo vệ môi trường tại khu vực Cảng cá; Phối hợp vận động lắp đặt camera dọc tuyến kè sông, kè biển; phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị từ phường đến thôn, khu phố và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường; Phối hợp chặt chẽ Công ty Nam Thành trong việc tổ chức thực hiện việc thu gom rác thải, nhất là các khu vực công nhân chưa vào lấy rác (các hộ gần lạch, kè sông, kè biển, khu vực đường hẻm nhỏ, thôn Phú Thọ).

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri “vận động các chủ tàu cá này nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định”, Ban quản lý Khai thác các cảng cá là đơn vị không có chức năng thu phí vệ sinh môi trường nên Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND phường Đông Hải xem xét, tổ chức thực hiện.

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Trong những ngày gần đây, lạch cảng đầy bèo và rác thải. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, tổ chức vớt rác, bèo trên sông lạch cảng cá Đông Hải, đồng thời cần có giải pháp căn cơ lâu dài, đảm bảo lạch cảng được thông thoáng và vệ sinh môi trường.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời tại công văn số 3794/UBND-TH ngày 22/07/2024 như sau:

Trong thời gian qua, tại khu vực Cầu Tân Thành (khu vực mặt sông Cảng cá Đông Hải) xuất hiện tình trạng Bèo tây kèm theo rác thải trôi dạt theo thủy triều và tập kết tại khu vực này gây ô nhiễm môi trường, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích, Cảng cá Đông Hải và UBND phường Đông Hải huy động các lực lượng và phối hợp cùng Công ty Nam Thành tiến hành xử lý. Đồng thời, ngày 13/6/2024, UBND phường Đông Hải đã mời các đơn vị Cảng cá Đông Hải, Đoàn Biên phòng Đông Hải, Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố, phòng Tài nguyên - Môi trường, Công ty Phương Thảo Nguyên (là đơn vị đang thực hiện việc nạo vét Cảng cá Đông Hải), đã tổ chức họp bàn biện pháp khắc phục xử lý. Qua nội dung cuộc họp, Công ty Phương Thảo Nguyên đã thống nhất hỗ trợ xà lan và phương tiện để xử lý rác tại khu vực này, đến ngày 14/6/2024 tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực cơ bản được giải quyết.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Hiện nay, theo quy định mức thu phí vệ sinh môi trường khu vực nông thôn là 12.000 đồng/tháng/hộ; với mức phí trên cùng với số hộ dân tham gia đóng phí là chưa đảm bảo so với ngày công lao động của các thành viên Tổ thu gom rác thải. Để đảm bảo cho việc thu, chi của các Tổ thu gom rác thải và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại địa phương, Cử tri kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất sớm có chủ trương nâng mức thu phí lên cho phù hợp.

Sở Xây dựng trả lời tại công văn số 2469/SXD-QLHDXD&HTKT ngày 19/7/2024 như sau:

Ngày 08/8/2023, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 2574/TTr-SXD tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND, trong đó Bảng giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt ban hành kèm theo Phụ lục 1 của Quyết định được giữ nguyên đơn giá theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với lý do:

Tại Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nêu: Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác thải sau khi đã phân loại.

Và Điều 30 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải theo một trong các trường hợp:

+ Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt. Giá bán bao bì bao gồm giá thành sản xuất bao bì và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

+ Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt;

+ Thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (đối với các cơ quan, tổ chức) hoặc các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Tuy nhiên, đến nay tỉnh ta vẫn chưa quyết định hình thức thu giá dịch vụ và thông qua phương thức nào, do vậy không thể triển khai xây dựng phương án giá theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, ngày 15/6/2023, Sở Xây dựng đã mời các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để lấy ý kiến đối với nội dung xây dựng Quyết định và tại cuộc họp, các ngành cũng đã thống nhất đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh cho phép tiếp tục áp dụng bảng giá theo phụ lục 1 của Quyết định 94/2017/QĐ-UBND đến khi triển khai thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Mặt khác, nhiệm vụ tham mưu triển khai các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là của Sở Tài nguyên và Môi trường, do vậy Sở Xây dựng chưa xác định được thời gian cũng như lộ trình cụ thể để điều chỉnh phương án giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.

4. Về lĩnh vực điện sản xuất, thấp sáng, viễn thông, nước sinh hoạt

- **Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn:** Hiện nay khu vực từ Chùa Thiên Ninh đến rừng Chà – thôn Ninh Quý 2 và đất Sở - thôn Ninh Quý 1 có chiều dài khoảng 01 km, với hơn 100 hộ dân sinh sống nhưng chưa được lắp hệ thống nước sinh hoạt đã gây nhiều bất tiện cho việc ăn uống, sinh hoạt của người dân. Đề nghị Công ty nước sinh hoạt nông thôn tỉnh quan tâm khảo sát, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt tại khu vực này để Nhân dân ăn uống, sinh hoạt được thuận tiện.

Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận trả lời tại công văn 593/CNNT ngày 19/7/2024 như sau:

Theo nội dung tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 9/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành kế hoạch thực hiện phương án phân vùng cấp nước tại khu vực phía nam tỉnh Ninh Thuận thì địa bàn xã Phước Sơn thuộc vùng A, vùng do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Ninh Thuận cung cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Trong năm 2024 đã có Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa Khu xử lý và mở rộng mạng đường ống cấp nước HTCN Phước Thiện, HTCN Phước An, huyện Ninh Phước (có hạng mục tuyến ống cấp nước cho khu vực từ Chùa Thiên Ninh đến Rừng Chà và đất Sở thuộc hai thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, xã Phước Sơn). Hiện nay, dự án đang trong gian đoạn chuẩn bị đầu tư (thời gian thực hiện dự án 2024 - 2025). Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư, đơn vị sẽ triển khai thực hiện đầu tư dự án và thông báo thời gian khởi công xây dựng công trình đến chính quyền địa phương và Nhân dân phối hợp thực hiện trong thời gian sớm nhất.

- **Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn:** Hiện nay mỗi khi cúp điện thì hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn ở xã cũng cúp theo; việc này gây nhiều bất tiện cho người dân. Kiến nghị Công ty nước sinh hoạt nông thôn tỉnh quan tâm đầu tư tại Trạm cấp nước sinh hoạt ở thôn Phước Thiện 3 – xã Phước Sơn máy phát điện hoặc hệ thống điện riêng để việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân luôn được đảm bảo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Do kinh phí của đơn vị còn khó khăn, nên trước mắt chưa thể trang bị máy phát điện hoặc hệ thống điện riêng để phục vụ bơm nước trong thời gian bị mất điện cho 43 Trạm cấp nước sinh hoạt; trong đó có Trạm cấp nước sinh hoạt Phước Thiện. Trong thời gian đến, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn sẽ cố gắng cân đối nguồn kinh phí để lắp đặt máy phát điện tại các Trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- **Kiến nghị của cử tri xã An Hải:** Hiện nay, tại khu vực đường hẻm đôi điện Ô tô Nam Miền Trung thôn Long Bình 2 (khu vực lo gạch củ) đường dây điện chằng chéo, xiên vẹo, vào mùa mưa lũ dễ bị chập điện, gây cháy nổ gây nguy hiểm cho người dân tại khu vực này. Đề nghị Công ty Điện lực Ninh Thuận cần có hướng giải quyết và khắc phục để người dân an tâm.

Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại công văn số 2782/PCNT-KD ngày 22/7/2024 như sau:

Qua khảo sát thực tế, khu vực cử tri kiến nghị đã được Công ty Điện lực Ninh Thuận đăng ký vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2024 thuộc công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Phước năm 2024”, với khối lượng dự kiến phát triển mới 100m đường dây hạ thế đấu nối trụ LBình 3/B04/A05 và 150m đường dây hạ thế đấu nối trụ LBình 3/B04/A09. Hiện tại công trình đang triển khai thi công và dự kiến hoàn tất trong quý 3/2024; công trình sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân.

- **Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu:** Hiện nay tuyến đường đoạn từ Trường Thọ 3 đến khu vực cầu Như Bình – Trường Thọ có cầu nối qua sông Quao có tuyến đường dây điện, tuy nhiên đường dây điện kéo rất xa, không đảm bảo an toàn trong khi đó nhu cầu bà con rất lớn; Đề nghị Điện lực quan tâm, khảo sát bố trí thêm trụ mở rộng mạng lưới điện để phục vụ sản xuất, ổn định cuộc sống của bà con.

Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại công văn số 2782/PCNT-KD ngày 22/7/2024 như sau:

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã thực hiện đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu để phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các hộ dân. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, hiện còn một số hộ dân sinh sống ở khu vực cuối thôn và cách xa lưới điện hạ áp hiện hữu nên phải sử dụng nhánh dây sau công tơ chính đặt tại trụ TThọ 3/C10 kéo điện về nơi sử dụng; các nhánh dây do hộ dân tự kéo trên các trụ gỗ, tre tạm bợ chưa đảm bảo an toàn.

Hiện tại, các nguồn vốn đầu tư trong năm 2024 đã được bố trí sử dụng hết, do đó Công ty Điện lực Ninh Thuận chưa thể phát triển thêm lưới điện tại khu vực nêu trên. Trước mắt, Điện lực Ninh Phước sẽ thông báo an toàn đến các hộ dân và phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân sửa chữa lại nhánh dây sau công tơ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Về lâu dài, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện tại khu vực này trong năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay thôn Đá Trắng có trạm nước sạch nhưng đã ngưng hoạt động từ lâu, người dân sinh sống ở khu vực này không đủ nước sạch để sinh hoạt. Kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quan tâm đầu tư mở lại trạm bơm để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Hiện nay Khu vực dân cư thôn Đá Trắng, nguồn nước sinh hoạt được cung cấp từ đường ống chính D140 của Hệ thống cấp nước Hoài Trung đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước của người dân.

Trạm cấp nước sinh hoạt Đá Trắng được xây dựng và đưa vào khai thác năm 1999; công suất thiết kế nhỏ (185 m³/ngày-đêm), vẫn đang hoạt động để cấp bổ sung nước sinh hoạt cho thôn Đá Trắng vào các giờ cao điểm và các ngày lễ, tết.

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Thời gian vừa qua, ngành điện lực đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện ngầm hóa mạng lưới cáp điện lực, viễn thông. Nhiều con phố đã trở nên thông thoáng, khang trang khi hệ thống dây điện được ngầm hóa. Tuy nhiên, tình trạng những bó dây điện, dây cáp giăng mắc ngổn ngang, chằng chịt vẫn còn tồn tại nhiều khu vực trong thành phố, trong ngõ ngách, một số khu vực vẫn còn tình trạng sử dụng cây gỗ để kéo dây điện và các khu dân cư gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người dân. Đề nghị ngành điện lực có giải pháp để giảm bớt tình trạng trên.

Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại công văn số 2782/PCNT-KD ngày 22/7/2024 như sau:

Qua làm việc trực tiếp với đại diện UBND phường Đông Hải, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế tại các vị trí mà cử tri kiến nghị cho thấy, hiện nay trên địa bàn phường Đông Hải còn 10 vị trí trụ gỗ tại các Khu phố 5, 7, 9, 10 thuộc chương trình xóa công tơ tổng bán điện trực tiếp đến từng hộ dân năm 2004; các trụ gỗ này hiện không còn sử dụng nằm cạnh các trụ điện hạ áp hiện hữu gồm: ĐHải 3/A07, ĐHải 3/A08, ĐHải 3/A09, ĐHải 3/A10, ĐHải 3/A13, ĐHải 3/A14, ĐHải 3/A16, ĐHải 3/A19, ĐHải 14/A07, ĐHải 5/B12/A03. Các trụ gỗ này hiện được các Công ty viễn thông và các Đơn vị truyền hình cáp tận dụng để móc dây cáp gây mất mỹ quan đô thị trong khu vực dân cư.

Để giải quyết vấn đề trên, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã lập phương án thu hồi các trụ gỗ này, đồng thời ban hành văn bản thông báo đến các Công ty viễn thông, các Đơn vị truyền hình cáp có liên quan phối hợp để thực hiện bó gọn lại dây

cấp nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị trong khu vực dân cư. Thời gian dự kiến hoàn tất trong quý 3/2024.

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Trên địa bàn xã hiện vẫn còn một số tuyến đường nước sinh hoạt (hệ thống nước sinh hoạt) trên một số thôn, một số tuyến đường nhánh chỉ mới đầu nối được 1/2 tuyến đường trong khu dân cư (chưa hết khu dân cư). Từ đó, khó khăn cho người dân trên địa bàn xã, thôn khó khăn trong việc đầu nối hệ thống nước sinh hoạt để phục vụ cho đời sống của người dân. Đề nghị các cấp, các ngành, trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh, quan tâm rà soát và tiếp tục kéo dài hệ thống nước sinh hoạt để nhân dân thuận lợi hơn trong việc đầu nối hệ thống nước sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã phối hợp cùng UBND xã Hòa Sơn khảo sát một số tuyến đường trên một số thôn theo kiến nghị của cử tri. Tại thôn Tân Hòa có một tuyến đường nhánh trong thôn mà đường ống cấp nước sinh hoạt còn khoảng 80 m mới đến cuối đường, có 06 hộ dân (các hộ dân này mới phát sinh sau này). Tuy nhiên, những hộ này đã lắp đặt đồng hồ để sử dụng nước sinh hoạt. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục kéo dài tuyến ống nước sinh hoạt để 06 hộ dân thuận lợi hơn trong việc đầu nối vào đường ống nước hoạt.

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Trên địa bàn xã hiện còn một số điểm dân cư chưa có trụ hạ thế điện. Khi người dân đầu nối vào trụ hạ thế thì phải băng ngang nhà của người dân, hội trường thôn... và đường dây kéo điện về để sử dụng rất xa, nguy hiểm không đảm bảo an toàn lưới điện, người dân cũng đã nhiều lần ý kiến thì ngành chức năng trả lời là không đủ số hộ và số mét để kéo trụ hạ thế. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia sử dụng điện lưới quốc gia. Đề nghị các cấp các ngành, điện lực quan tâm bố trí trụ hạ thế ở những điểm khu dân cư chưa có trụ điện hạ thế.

Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại công văn số 2782/PCNT-KD ngày 22/7/2024 như sau:

Qua khảo sát thực tế, hiện tại trên địa bàn xã Hòa Sơn lưới điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân; tuy nhiên thời gian qua, một số hộ dân thực hiện giãn dân về sinh sống ở khu vực cuối thôn và các tuyến đường nhánh (05 vị trí) nên lưới điện hạ thế chưa kịp thời phát triển đến. Vị trí các hộ dân sinh sống cách xa lưới điện hạ áp hiện hữu từ 100m đến 200m nên phải sử dụng nhánh dây sau công tơ chính đặt tại trụ (THòa/B01/B02, THòa 2/A02/A03, THiệp 1/A03/A12, THiệp 1/A03/A02, 477NS/129/06/05) kéo điện về nơi sử dụng; các nhánh dây do hộ dân tự kéo trên các trụ gỗ, tre tạm bợ chưa đảm bảo an toàn.

Hiện nay, nhu cầu cần đầu tư phát triển lưới điện hàng năm trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều, các nguồn vốn đầu tư trong năm 2024 và 2025 đã được bố trí sử dụng hết, do đó Công ty Điện lực Ninh Thuận chưa thể phát triển thêm lưới điện tại khu vực nêu trên. Trước mắt, Điện lực Ninh Sơn sẽ thông báo an toàn đến các hộ dân và phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân sửa chữa lại nhánh dây sau công tơ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Về lâu dài, Công ty

Điện lực Ninh Thuận sẽ cân đối nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện tại khu vực này trong năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân.

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Hiện nay, người dân tại Khu quy hoạch dân cư Đá Bắn rất đông nhưng chưa có hệ thống nước sinh hoạt; địa phương đã kiến nghị nhiều lần nhưng Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận không đầu tư đường ống, ngược lại yêu cầu Nhân dân phải đóng 94.000.000 đồng (chín mươi bốn triệu đồng) mới đủ chi phí lắp đường ống, trong khi đó, Nhân dân ở khu vực này rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm giải quyết để Nhân dân có nguồn nước sinh hoạt.

Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận trả lời tại công văn 593/CNNT ngày 19/7/2024 như sau:

Công ty đã phối hợp với Chính quyền xã Hộ Hải tiến hành khảo sát tại Khu quy hoạch dân cư Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải. Hiện nay, mật độ dân cư tại đây khá thưa, có khoảng 20 hộ dân sinh sống trong Khu dân cư, trong đó có 17 hộ đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cấp nước với Công ty và được lắp đặt đồng hồ nước tại điểm cấp nước gần Khu dân cư, sau đó các hộ dân tự thi công đường ống sau đồng hồ dẫn nước về nhà sử dụng, một số hộ dân còn lại sử dụng chung đường ống sau đồng hồ.

Khu quy hoạch dân cư Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải không có hồ sơ pháp lý, thuyết minh và bản vẽ hoàn công. Do đó, Công ty chưa đủ cơ sở để đưa hạng mục đầu tư hệ thống cấp nước tại Khu quy hoạch dân cư Đá Bắn vào kế hoạch đầu tư hàng năm. Bên cạnh đó, tuyến Đường tỉnh 704 đoạn từ Quốc lộ 1, xã Thành Hải đến đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp Đường tỉnh 704 tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và sẽ triển khai thi công trong thời gian tới, vì vậy Công ty sẽ có kế hoạch thi công mở mạng, lắp đặt tuyến ống khi việc nâng cấp Đường tỉnh 704 hoàn thành.

Hiện nay, hầu hết các hộ dân đã được cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, để giải quyết nguyện vọng của các hộ dân, Công ty đề xuất phương án đầu tư đường ống cấp nước như sau: Công ty sẽ hỗ trợ chi phí nhân công lắp đặt đường ống chính, phần chi phí vật tư đường ống và phụ kiện kèm theo do các hộ dân tại Khu dân cư phụ trách chi trả. Sau đó, các hộ dân liên hệ Công ty làm thủ tục lắp mới hoặc di dời đồng hồ về nhà (chi phí lắp mới hoặc di chuyển cụm đồng hồ về nhà các hộ dân chi trả toàn bộ).

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Đề nghị điện lực Ninh Thuận nên kiểm tra các bình điện tại các khu dân cư và nếu không đảm bảo công suất cho Nhân dân tại khu vực đó thì nên thay thế bình có năng suất cao hơn để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời tại công văn số 2782/PCNT-KD ngày 22/7/2024 như sau:

Qua làm việc với đại diện UBND phường Đài Sơn được biết, khu vực cử tri kiến nghị thuộc Khu phố 1, phường Đài Sơn. Khu vực này được Công ty Điện lực Ninh Thuận cấp điện cho các hộ dân sử dụng thông qua trạm biến áp công cộng XÓM BÁNH - công suất 560kVA. Hiện tại, trạm biến áp XÓM BÁNH đảm bảo đủ công suất và chất lượng điện năng để cấp điện cho các hộ dân sử dụng; tuy nhiên trước đây

(ngày 27/4/2024), có xảy ra sự cố đột xuất tại trạm biến áp XÓM BÁNH, gây mất điện và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân; ngay sau đó, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã nỗ lực khắc phục và cấp điện trở lại cho các hộ dân sử dụng, đồng thời thông báo cho địa phương và các hộ dân biết về sự cố bất khả kháng này để các hộ dân đồng cảm và chia sẻ.

Bên cạnh đó, để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định cho các hộ dân sử dụng, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của lưới điện có nguy cơ xảy ra sự cố nhằm đảm bảo cấp điện ổn định cho các hộ dân sử dụng.

5. Về lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục

- Kiến nghị của cử tri phường Tấn Tài: Di tích cấp tỉnh (Đình Tấn Tài) hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Ý kiến này đã kiến nghị năm trước (năm 2023) và đã có văn bản trả lời nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi việc có sửa chữa hay tu bổ gì không?

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời tại công văn số 3794/UBND-TH ngày 22/07/2024 như sau:

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phân cấp trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh; Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Năm 2023, UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát đánh giá hiện trạng Di tích Đình Tấn Tài, công trình kiến trúc xuống cấp. Sau khảo sát, Phòng Văn hóa – Thông tin đã có báo cáo về hiện trạng Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, trong đó đề xuất trùng tu, tôn tạo Di tích Đình Tấn Tài – phường Tấn Tài.

Hiện nay UBND thành phố đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát quy định, cân đối nguồn lực để tham mưu đưa vào danh mục xin chủ trương đầu tư sửa chữa, tôn tạo các di tích.

Hiện tại, UBND thành phố khuyến khích địa phương tăng cường công tác quản lý và xã hội hóa các sửa chữa nhỏ để đảm bảo phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Kiến nghị của cử tri phường Đài Sơn: Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh (hay còn gọi là Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh) là khu vực vui chơi mà hiện nay cho thuê mở quán cà phê thì có đúng không ?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 1508/SVHTTDL-VP ngày 20/07/2024 như sau:

Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trên cơ sở xây dựng đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công).

Trên cơ sở đó, Trung tâm đã xây dựng Đề án số 05/ĐA-TTVH ngày 15/02/2022 về sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và đã được Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 15/3/2022. Theo nội dung Đề án thì Trung tâm được phép đầu giá một phần khu vực sân bãi bên phải công chính Trung tâm (số 02 Trần Ca) và một phần khu vực sân bãi bên trái công sau Trung tâm (số 03 Trần Quốc Thảo) để cho thuê mở căn tin phục vụ nước giải khát cho các câu lạc bộ, đội nhóm tại Trung tâm.

Vì vậy, việc Trung tâm cho thuê mở căn tin là thực hiện đúng theo nội dung quy định của Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm tổ chức thẩm định và công nhận di tích đối với Đền Pô Klông Chanh – khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, để chính quyền địa phương có cơ sở thực hiện chức năng quản lý theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 1508/SVHTTDL-VP ngày 20/07/2024 như sau:

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đã đưa nhiệm vụ khảo sát, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đền Pô Klông Chanh - khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước vào kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị.

Việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích được thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa và Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh và quy định khác có liên quan; trong đó có việc cấp quyền sử dụng đất cho cơ sở tín ngưỡng. Qua khảo sát, hiện nay Đền Pô Klông Chanh chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất tín ngưỡng).

Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đề nghị UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo UBND thị trấn Phước Dân tăng cường quản lý đối với cơ sở Đền Pô Klông Chanh; thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích để đảm bảo đủ điều kiện trình xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đền Pô Klông Chanh theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Liên quan việc xây dựng Đề án và kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đối với Di sản văn hóa phi vật thể đối với Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại Văn bản số 2026/SVHTTDL-QLVH ngày 02/10/2023, theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt đề cương và bố trí kinh phí triển khai thực hiện; tuy nhiên đến nay nội dung này vẫn chưa được thực hiện; đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời tại công văn số 1508/SVHTTDL-VP ngày 20/07/2024 như sau:

Thực hiện Công văn số 2504/BVHTTDL-DSVH ngày 23/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2984/UBND-VXNV, ngày 21/7/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành

động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Viện Văn học Nghệ thuật Quốc gia và các Sở, ngành liên quan để tiến hành xây dựng “Đề án bảo tồn nghệ thuật làm gốm của người Chăm”, phân đấu hoàn thành trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án trong năm 2024.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hà: Đề nghị tỉnh xem xét tăng mức chế độ ăn trưa của các cháu mầm non bán trú của trường mẫu giáo Phước Hà vì hiện nay chế độ cho các em ăn trưa không đủ dinh dưỡng cho các cháu.

Sở GDĐT trả lời tại công văn số 1745/SGDDĐT-TCHC ngày 19/07/2024 như sau:

Trường MG Phước Hà nằm trên địa bàn xã Phước Hà là xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025). Toàn xã có 04 điểm trường, điểm chính Trường MG Phước Hà đặt tại thôn Giá và 03 điểm lẻ đặt tại các thôn Tân Hà, thôn Trà Nô và thôn Là A.

Trường MG Phước Hà có tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường, ngoài tiền được cấp từ nguồn kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP với số tiền là 160.000đ/trẻ/tháng và hỗ trợ gạo từ phụ huynh (2kg gạo/trẻ/tháng), ngoài ra trường không có nguồn thu nào khác; bình quân tiền ăn của trẻ là 8.000đ/ngày (tính cả chất đốt) với số tiền này thì trường chỉ tổ chức cho trẻ ăn no còn về dinh dưỡng thì chưa đảm bảo.

Tuy nhiên, trong năm học 2023-2024 trường MG Phước Hà được UBND tỉnh hỗ trợ tiền ăn trưa thêm cho mỗi trẻ là 160.000đ/tháng do tổ chức Children Action tài trợ (theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận) từ tháng 11/2023 đến 30/5/2024 với tổng số tiền là 170.448.000 đồng/9 tháng. Nhờ vậy, mà chất lượng bữa ăn cũng như tình trạng dinh dưỡng của trẻ được cải thiện.

Với đề nghị của cử tri xã Phước Hà về việc tăng mức chế độ ăn trưa của các cháu mầm non bán trú của mẫu giáo Phước Hà thì Phòng GDĐT xét thấy đã đầy đủ các chế độ cho học sinh theo đúng quy định, trong đó có tiền hỗ trợ chế độ ăn trưa cho trẻ MG (Nghị định 105 và Nghị định 81). Ngoài ra, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận tiếp tục xin tài trợ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng từ Tổ chức Children Action- Thụy Sĩ cho trường và những đóng góp từ phụ huynh thì trường MG Phước Hà sẽ thực hiện tốt việc tổ chức bán trú cho trẻ trong năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hà: Đề nghị ngành chức năng xem xét kiểm tra công tác giảng dạy và công tác hoạt động của trường nội trú Ninh Phước vì hiện nay công tác quản lý học sinh trong khu nội trú còn buông lỏng (như: Vệ sinh môi trường, sử dụng điện thoại, đánh bài,...)

Sở GDĐT trả lời tại công văn số 1745/SGDDĐT-TCHC ngày 19/07/2024 như sau:

- Về công tác hoạt động giảng dạy, hoạt động của nhà trường: Ngoài thời gian giảng dạy 02 buổi/ngày theo thời khóa biểu chính khóa, trường PT DTNT THCS Ninh Phước đã xây dựng Kế hoạch phụ đạo miễn phí cho học sinh có năng lực chưa đạt ở các môn chủ lực: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và phân công các giáo viên có kinh nghiệm phụ trách. Tổ chức ôn thi miễn phí cho học sinh khối 9 đăng ký dự tuyển sinh 10 THPT; Tổ chức cho học sinh học tự quản vào buổi tối từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút, có phân công Cán bộ, giáo viên tham gia trực và hướng dẫn các em đảm bảo hiệu quả. Ban giám hiệu nhà trường luôn kiểm tra việc giảng dạy, hướng dẫn học sinh học tự quản của giáo viên. Tất cả các hoạt động giáo dục, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh, công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan, lớp học, phòng ở nội trú đều được thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo thực hiện sát sao và kiểm tra thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, giáo dục khi học sinh có dấu hiệu vi phạm nội quy nhà trường,... đồng thời phối hợp kịp thời với cha mẹ học sinh (CMHS) để giáo dục các em ngày càng tiến bộ hơn.

- Về công tác vệ sinh môi trường: Nhà trường đã ký hợp đồng với công ty Nam Thành trong việc thu gom rác. Hàng ngày trong tuần, nhân viên công ty đều đến thu gom rác tại trường. Thông qua các buổi chào cờ, chương trình hoạt động trải nghiệm ngoại khoá về môi trường, các buổi lao động,... nhà trường đã thực hiện tuyên truyền và giáo dục sâu rộng trong học sinh, tạo cho các em có ý thức trong việc giữ vệ sinh, bỏ giấy, các vật dụng khác đúng nơi quy định. Đối với khu nội trú học sinh, các em phân công lịch dọn dẹp phòng ở, đổ rác hàng ngày. Hàng tuần, Ban lao động và Nội trú sẽ kiểm tra việc vệ sinh phòng ở định kỳ hoặc đột xuất. Có biên bản kiểm tra, nhắc nhở nếu phòng chưa đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Đồng thời, có hình thức tuyên dương, khuyến khích những em học sinh thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh.

- Tình trạng học sinh sử dụng điện thoại: Đầu năm học, nhà trường đã ban hành nội quy không cho phép học sinh sử dụng điện thoại khi ở tại trường và được thông qua cuộc họp Ban đại diện CMHS đầu năm và được giáo viên chủ nhiệm, tổ nội trú phổ biến. Qua đó, các trường hợp học sinh được sử dụng điện thoại để phục vụ hoạt động học tập như: Sử dụng để chụp hình, quay video lấy tư liệu làm bài tập, sản phẩm dự án môn học nộp cho giáo viên; Sử dụng khi tham quan dã ngoại trong hoặc ngoài tỉnh, khi tổ chức Hội trại, lưu diễn văn nghệ... trong khoảng thời gian cho phép và dưới sự quản lý của Ban nề nếp, Tổ nội trú. Sau thời gian đó, điện thoại của học sinh sẽ được nộp lại cho phụ huynh.

- Tình trạng học sinh đánh bài: Nội quy của nhà trường quy định rõ cấm học sinh đánh bài. Tuy nhiên, vào tuần cuối cùng của năm học 2023-2024, trong thời điểm chờ chuẩn bị tổng kết năm học có một số trường hợp học sinh vi phạm được nhà trường phát hiện, ngăn chặn kịp thời; sau đó, nhà trường đã thực hiện các biện pháp giáo dục cụ thể như: mời CMHS lên làm việc, trao đổi phối hợp để cùng nhắc nhở giáo dục các em; họp Hội đồng thi đua xem xét hình thức xử lý, giáo dục đối với các em học sinh vi phạm (nhắc nhở, răn đe, viết bản kiểm điểm và cho các em cam kết; phân công, sắp xếp giờ lao động công ích tự phục vụ như cho các em vệ sinh khu vực nội trú, sân chơi của các em vào buổi chiều sau khi kết thúc tiết học).

Những công tác trên thể hiện rõ, nhà trường luôn quan tâm, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nội trú, không để tình trạng buông lỏng xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, giảng dạy của trường.

6. Về lĩnh vực lao động, việc làm và chế độ chính sách, an sinh xã hội

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Việc cần hỗ trợ thêm cho người cao tuổi trên 80 tuổi vì hiện nay được 360 nghìn đồng, vật chất tăng giá không đủ sinh hoạt mong các ngành các cấp quan tâm thêm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 2337/SLĐTBXH-NCCXH ngày 15/07/2024 như sau:

Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Tỉnh đã thực hiện chi trợ cấp hàng tháng đảm bảo kịp thời đúng đối tượng theo quy định hiện hành; trong đó có chi trợ cấp cho nhóm đối tượng: “Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng” được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, mức chuẩn hưởng trợ cấp là 360.000 đồng/tháng.

Ngày 01 tháng 7 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; theo đó, nâng mức chuẩn được hưởng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/7/2024. Hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, đúng theo quy định.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm kêu gọi các Công ty, doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp, để tạo điều kiện cho các lao động địa phương có việc làm và có khoản thu nhập ổn định. Vì hiện nay đa số lực lượng trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái, người lớn tuổi và các khoản chi phí quá lớn.

Ban Quản lý các khu công nghiệp trả lời tại công văn số 920/BQLKCN-NV1 ngày 17/7/2024 như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Nam là hoàn toàn chính đáng. Trong những năm qua điều kiện kinh tế-xã hội huyện Thuận Nam còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, trong đó có Khu công nghiệp Phước Nam do Công ty CP đầu tư Phước Nam làm chủ đầu tư, chưa đầu tư hoàn thành cơ sở hạ tầng KCN, vì vậy trong thời gian qua xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Phước Nam còn nhiều khó khăn và hạn chế. Tính đến nay KCN Phước Nam đã thu hút 14 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 329,6 tỷ đồng (trong đó có 01 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 134,75 tỷ đồng tương đương 5,5 triệu USD hiện đang triển khai xây dựng), giải quyết việc làm cho 82 lao động.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của TW, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung nhiều nguồn lực (vốn đầu tư công và vốn doanh nghiệp) đầu tư kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía nam địa bàn huyện Thuận Nam như: Cảng biển tổng hợp Cà Ná, các tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện và liên vùng kết nối tây nguyên, hoàn thành thủ tục đầu tư các Dự án lớn như điện khí LG, kho xăng dầu, Khu công nghiệp Cà Ná... Trong đó Công ty CP đầu tư Phước Nam tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng KCN trong năm 2024 đủ điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời trong thời gian đến Ban Quản lý các khu công nghiệp, các ngành có liên quan trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm đến đầu tư trên địa bàn huyện Thuận Nam và trong Khu công nghiệp Phước Nam góp phần phát triển KT-XH huyện Thuận Nam và của tỉnh Ninh Thuận. Tin tưởng rằng trong những năm tới thu hút giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân xã Phước Nam nói riêng và toàn huyện Thuận Nam nói chung.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc có ý kiến mong Đảng, Nhà nước quan tâm tăng lương đến đối tượng hoạt động cách mạng, hiện nay giá cả tăng cao, mức lương thì thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời tại công văn số 2337/SLĐTBXH-NCCXH ngày 15/07/2024 như sau:

Chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng trong những năm qua được điều chỉnh tăng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, công lao của người lao động và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Bên cạnh chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng thì người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ khác như: điều dưỡng phục hồi sức khỏe; bảo hiểm y tế; trang cấp dụng cụ chỉnh hình; ưu tiên, hỗ trợ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, tạo việc làm; hỗ trợ cải thiện nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, giảm thuế theo quy định của pháp luật; ưu tiên giao hoặc thuê đất...

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và Nghị định số 55/2023/NĐ-CP theo đó, mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.055.000đ lên 2.789.000đ, tăng thêm 35,7%, thực hiện kể từ ngày 01/7/2024.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Thực hiện Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và nghị quyết số: 25/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên đến nay người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn trên địa bàn xã Phước Thái vẫn chưa được nhận hỗ trợ từ ngày 01/8/2023 đến 31/12/2023. Đề nghị sớm quan tâm hỗ trợ.

UBND huyện Ninh Phước trả lời tại báo cáo số 421/BC-UBND ngày 17/7/2024 như sau:

Trên cơ sở dự toán năm 2023 tỉnh giao, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua dự toán phân bổ cho UBND các xã, thị trấn thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ tại điểm a, khoản 1, Điều 14 và khoản 2 Điều 14a.

Tuy nhiên, ngày 10/6/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, trong đó có tăng thêm khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố tại khoản 1, Điều 34 và điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 34 .

Để đảm bảo chế độ phụ cấp cho tăng thêm phát sinh tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trong 05 tháng (từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/12/2023), UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét bổ sung kinh phí để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp tăng thêm cho 09 xã, thị trấn với tổng số tiền là 1.422.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu đồng).

Sau khi UBND tỉnh và Sở Tài chính có văn bản thì UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo để đáp ứng nhu cầu tăng khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, khu phố trong 05 tháng (từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/12/2023)

- Kiến nghị của cử tri (ông Phạm Minh, thôn Lạc nghiệp 2): Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ vì đã có huy chương Vì nghĩa vụ Quốc tế và bằng khen Bộ Quốc phòng tặng cho cá nhân.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam trả lời tại công văn số 2621/UBND-TH ngày 23/7/2024 như sau:

Trường hợp cử tri kiến nghị nêu trên là của Ông Phạm Minh, sinh năm 1965 là đối tượng quân nhân tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đã được giải quyết chế độ chính sách vào ngày 04/12/2012 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc.

Ông Phạm Minh đã được tặng thưởng Bằng khen vì có thành tích làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia và Huân chương chiến công hạng 3, nay ông kiến nghị được Bộ quốc phòng tặng thưởng thêm bằng khen, hoặc Huân chương có giá trị cao hơn như Huân chương chiến công hạng Nhì.

Qua nội dung kiến nghị của cử tri, đối chiếu với mục (2) Tiêu chuẩn khen thưởng của phần (IV) Khen thưởng làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, ở Lào theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng Cục Chính trị/Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến Biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Trong đó có 03 mức khen thưởng (Huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba) thì mức khen thưởng cao nhất của ông Phạm Minh là Huân chương chiến công hạng ba vì có 03 năm trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở Campuchia hoặc ở Lào (hiện ông Minh đã được hưởng chính sách này). Đối với Huân chương chiến

công hạng nhì được tặng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng có 05 năm trực tiếp làm nhiệm vụ ở Campuchia hoặc ở Lào (cán bộ có 03 năm trong đó có 01 năm là cán bộ đại đội). Thời gian công tác trong Quân đội của ông Minh từ ngày 30/8/1983 đến ngày 30/7/1988, tổng 04 năm 11 tháng; thời gian ông Minh công tác ở Campuchia là 04 năm 08 tháng (dưới 05 năm), đồng thời ông Minh chỉ là chiến sĩ, không phải cán bộ cấp đại đội. Vì vậy, ông Phạm Minh không đủ tiêu chuẩn để khen thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hà: Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh khi tổ chức các lớp tập huấn cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tập huấn hàng năm cần công khai minh bạch chế độ chi phí học tập cho các vị người uy tín biết và nắm.

Ban Dân tộc trả lời tại công văn số 912/BDT-KHCS ngày 19/7/2024 như sau:

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung tổ chức lớp tập huấn cho 124 đại biểu người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Khi tổ chức lớp tập huấn, sau buổi lễ khai mạc, Ban Dân tộc tỉnh thông qua các nội quy, quy chế của lớp và thông báo công khai trước lớp học về các chế độ của đại biểu người có uy tín được hưởng khi tham gia lớp tập huấn theo quy định tại Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gồm các khoản kinh phí: ăn, nghỉ, đi lại, tài liệu, nước uống).

7. Về lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Khánh Hải: Đề nghị Ngành Y tế có chính sách đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT, cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh BHYT theo danh mục thuốc đã xây dựng.

Sở Y tế trả lời tại công văn số 3148/SYT-KHNVTC ngày 19/7/2024 như sau:

Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó danh mục thuốc hóa dược có 1037 hoạt chất, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu gồm 59 chất, bao gồm đầy đủ các nhóm thuốc theo tác dụng dược lý. Định kỳ hàng năm, Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây

dựng Danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị gửi đến các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, đơn vị căn cứ tình hình khám, chữa bệnh thực tế tại các cơ sở y tế trực thuộc để xây dựng Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng tại Trung tâm trình Sở Y tế Ninh Thuận phê duyệt theo quy định.

Trong giai đoạn đầu năm 2024, việc triển khai công tác đấu thầu, mua sắm thuốc còn gặp một số khó khăn, vướng mắc một số quy định do các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành Luật đấu thầu, Nghị định, Thông tư... nên việc triển khai còn lúng túng trong việc tổ chức mua sắm cung ứng thuốc dẫn đến xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số ít mặt hàng thuốc theo danh mục.

Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tăng cường tham gia các lớp tập huấn do Bộ Y tế, Trung tâm đào tạo thuộc Bộ Y tế tổ chức để nắm bắt kịp thời các quy định mới để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời tổ chức thực hiện công tác mua sắm tại đơn vị đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức mua sắm đảm bảo cơ sở thuốc phù hợp với chuyên môn, mô hình bệnh tật và theo đúng danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trên địa bàn quản lý.

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo an: tháng 7/2024 lương cán bộ công chức tăng thì mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tăng theo. Hiện nay thu nhập của người dân không ổn định gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia Bảo hiểm; Đề nghị các ngành chức năng quan tâm kiến nghị cấp trên xem xét có quy định riêng cố định mức đóng BHYT tự nguyện đối tượng là người dân, để toàn thể nhân dân có điều kiện được tham gia Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện (trong trường hợp mức đóng BHYT tự nguyện tăng theo chế độ tiền lương nêu trên).

BHXH trả lời tại công văn số 572/BHXH-VP ngày 23/7/2024 như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ: Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Mức đóng BHYT là do Luật BHYT quy định. Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở. Thực hiện các quy định trên, từ ngày 01/7/2024, mức đóng BHYT đối với đối tượng là người thuộc hộ gia đình và các đối tượng khác tăng theo mức lương cơ sở nêu trên.

Tuy nhiên, khi mức đóng BHYT tăng thì quyền lợi của người tham gia KCB BHYT cũng tăng, ví dụ:

+ Chi phí cho một lần KCB BHYT nếu thấp hơn 15% mức lương cơ sở (351.000 đồng) thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% (trước ngày 01/7 chỉ là 270.000 đồng).

+ Khi người tham gia BHYT nằm viện điều trị có can thiệp Dịch vụ kỹ thuật cao, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật

không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 105.300.000 đồng (trước ngày 01/7 chỉ là 81.000.000 đồng)...

Trường hợp, người tham gia BHYT có thu nhập không ổn định, gặp khó khăn về tài chính thì có thể tham gia BHYT với thời hạn thấp nhất là 03 tháng. Sau đó, đóng tiền gia hạn thẻ BHYT tiếp theo với các thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng tùy theo khả năng tài chính của mình. Còn đối với mức đóng BHXH tự nguyện hiện nay cơ bản vẫn thực hiện theo mức cũ; mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (mức thấp nhất là 1.500.000 đồng); mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức cao nhất theo mức lương cơ sở mới là 46.800.000 đồng).

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến cơ sở y tế, tuy nhiên tại tuyến cơ sở y tế khám ban đầu không đủ điều kiện khám về thuốc cũng như các thiết bị. Kiến nghị Sở Y tế quan tâm xem xét cho người bệnh được đến tuyến trên để họ được khám và điều trị theo mong muốn.

Sở Y tế trả lời tại công văn số 3148/SYT-KHNVTC ngày 19/7/2024 như sau:

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó danh mục thuốc hóa dược có 1037 hoạt chất, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu gồm 59 chất, bao gồm đầy đủ các nhóm thuốc theo tác dụng dược lý. Theo đó, việc sử dụng thuốc phải đúng theo phân tuyến kỹ thuật (tuyến xã, huyện, tỉnh), phù hợp với chuyên môn, mô hình bệnh tật và hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng đầy đủ danh mục đúng theo phân tuyến kỹ thuật được quy định tại Thông tư 20/2022/TT-BYT.

Căn cứ Điều 11 và Điều 12 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyên tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây: Bệnh vượt khả năng chẩn đoán và điều trị, không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế phê duyệt (sau đây gọi tắt là danh mục kỹ thuật), hoặc phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng do điều kiện khách quan (thiếu nhân lực, trang thiết bị hư hỏng, cơ sở hạ tầng không đảm bảo do xuống cấp vv...) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

- Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liên hệ không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Người dân có bệnh đến khám tại bệnh viện chuyên khoa hiện nay thì phải có giấy chuyển viện là đúng. Nhưng để giải quyết kịp thời về khám điều trị chuyên khoa, đề nghị Sở Y tế nghiên cứu nên có cơ chế cho người dân được khám thẳng mà không cần chuyển viện.

BHXXH trả lời tại công văn số 572/BHXXH-VP ngày 23/7/2024 như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 11, Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc “Ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” quy định các bệnh viện Chuyên khoa trên địa bàn tỉnh thuộc Bệnh viện Tuyến 2;

Căn cứ Điều 10, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc “quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT” có quy định “việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Do đó, người dân có bệnh đến khám tại Bệnh viện chuyên khoa thì phải có giấy chuyển tuyến.

Sở Y tế trả lời tại công văn số 3148/SYT-KHNVTC ngày 19/7/2024 như sau:

Hiện tại tất cả các bệnh viện chuyên khoa trong tỉnh chưa đủ cơ sở để đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vì các bệnh viện này chưa có phòng khám đa khoa (qui định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 40/2015/TT-BYT). Tuy nhiên, Sở Y tế đang đề nghị các đơn vị nghiên cứu thành lập Phòng khám đa khoa để được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

- Kiến nghị của cử tri thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm: Việc khám bệnh bằng thẻ BHYT còn nhiều bất cập như: chưa cho phép thông tuyến khám chữa bệnh tuyến tỉnh, chỉ cho phép thông đến tuyến huyện; khi khám chữa bệnh còn thiếu nhiều cơ sở thuốc, cần đảm bảo đủ số thuốc cho người dân khi khám chữa bệnh. Đề nghị các cấp quan tâm.

Sở Y tế trả lời tại công văn số 3148/SYT-KHNVTC ngày 19/7/2024 như sau:

Theo quy định Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 1-1-2016 người tham gia bảo hiểm y tế đã được thông tuyến huyện về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nghĩa là người dân được khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trong tuyến huyện trong phạm vi tỉnh và được khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 01-01-2021, người tham gia bảo hiểm y tế được thông tuyến tỉnh toàn quốc, nghĩa là được khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc.

Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó danh mục thuốc hóa dược có 1037 hoạt chất, thuốc phóng xạ và

chất đánh dấu gồm 59 chất, bao gồm đầy đủ các nhóm thuốc theo tác dụng dược lý. Hiện tại, các cơ sở khám chữa bệnh của đơn vị đảm bảo cơ số thuốc phù hợp với chuyên môn, phân tuyến kỹ thuật, mô hình bệnh tật và theo đúng danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Lĩnh vực khác:

- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, như các dự án (điện mặt trời Phước Thái, điện mặt trời Sông Trâu, điện gió) gặp khó khăn trong vấn đề thi công: địa phương chưa tạo điều kiện - gây khó khăn trong thi công khi xe chở vật liệu đi vào; việc hòa mạng lưới chậm; thua lỗ - nguồn thu bị ảnh hưởng dẫn đến việc chi trả lương cho công nhân chậm, có nơi còn chưa thanh toán lương cho công nhân. Đề nghị các ngành chức năng của Tỉnh quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương trả lời tại công văn số 1627/SCT-VP ngày 23/7/2024 như sau:

Qua ra soát các nhà máy điện mặt trời và điện gió trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Công Thương phê duyệt Bổ sung quy hoạch điện VII và Điện VII điều chỉnh thì các dự án đã hoàn thành về công tác xây dựng đưa vào vận hành thương mại. Riêng Dự án điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3 đang triển khai và đến thời điểm này Sở Công Thương đã nhận được báo cáo Tập Đoàn điện lực Việt Nam đã vận chuyển thiết bị có liên quan tập kết xong tại vị trí của dự án không gặp vướng mắc khó khăn

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Giá dịch vụ mai táng của công ty Yên Bình rất cao so với các dịch vụ mai táng khác, khi thanh toán thì không có hóa đơn. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng trả lời tại công văn số 2469/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 19/7/2024 như sau:

Ngày 16/7/2024, Sở Xây dựng có văn bản số 2418/SXD-QLHĐXD&HTKT chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức xác minh, kiểm tra hoạt động Công ty TNHH ĐTXDTM Yên Bình (gọi tắt là công ty Yên Bình) theo phản ánh của cử tri. Kết quả xác minh, kiểm tra, như sau:

1. Kết quả xác minh ý kiến phản ánh của cử tri:

a) Về nội dung không xuất hóa đơn thanh toán:

Tại buổi làm việc đại diện cử tri phường Đông Hải cho rằng không phát biểu ý kiến về nội dung này tại buổi tiếp xúc cử tri. Chỉ ý kiến về giá của dịch vụ có cao hơn so với những đơn vị hoạt động dịch vụ mai táng khác trên địa bàn tỉnh và theo ý kiến đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hải trong quá trình tổng hợp do bộ phận tổng hợp (thư ký cuộc họp) có nhầm lẫn, sai sót nên đã đưa nội dung trên vào biên bản cuộc họp. Tuy nhiên, qua kiểm tra hợp đồng thỏa thuận xây mộ giữa Công ty Yên Bình và các hộ gia đình đều có hóa đơn kèm theo.

b) Về nội dung Giá dịch vụ mai táng:

- Để xác minh cụ thể từng trường hợp có ý kiến về giá dịch vụ của Công ty Yên Bình, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị đại diện cử tri phường Đông Hải cung cấp danh

sách cụ thể những trường hợp có ý kiến về giá dịch vụ. Tuy nhiên, đại diện cử tri không cung cấp được các trường hợp cụ thể mà có ý kiến là chỉ nghe thông tin bên lề tại các tang lễ ở địa phương. Qua đó, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị Công ty Yên Bình cung cấp đến Thanh tra Sở Xây dựng các trường hợp làm dịch vụ mai táng trên địa bàn phường Đông Hải từ tháng 01/2024 đến nay. Tại buổi làm việc, Công ty Yên Bình đã cung cấp 03 trường hợp Phan Văn Hải, Nguyễn Thị Hạnh và Trịnh Tuấn Anh.

- Buổi chiều cùng ngày, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hải kiểm tra, xác minh đối với 03 trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, chỉ xác minh được 02 trường hợp (Phan Văn Hải và Nguyễn Thị Hạnh), 01 trường hợp vắng nhà do làm ăn xa (Trịnh Tuấn Anh). Qua xác minh, các trường hợp trên không có ý kiến phản ánh về mức giá dịch vụ của Công ty Yên Bình. Việc thực hiện ký kết hợp đồng thỏa thuận xây mộ đã được lựa chọn dựa trên bảng giá chi phí dịch vụ của Công ty Yên Bình đưa ra. Về phía đại diện UBND phường có kiến nghị, đề xuất cần xây dựng bảng giá dịch vụ mai táng cho các trường hợp thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương.

- Đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Thương mại dịch vụ Yên Bình qua kiểm tra hợp đồng dịch vụ chôn cất do Công ty cung cấp, Thanh tra Sở Xây dựng nhận thấy đơn vị đã thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chấp thuận phương án điều chỉnh giá dịch vụ nghĩa trang tại nghĩa trang sinh thái Ninh Thuận, huyện Ninh Sơn và nghĩa trang Ninh Hải, huyện Ninh Hải do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Thương mại dịch vụ Yên Bình đầu tư; Riêng dịch vụ tang lễ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các hộ gia đình và hộ kinh doanh cá thể của ông Lương Thành Tú làm chủ hộ kinh doanh, do đó Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị Sở Xây dựng đề nghị Chi cục thuế thành phố PR-TC thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nêu trên.

2. Kết luận, kiến nghị:

Qua kết quả xác minh thì cử tri phường Đông Hải có phản ánh về giá của dịch vụ có cao hơn so với những đơn vị hoạt động dịch vụ mai táng khác trên địa bàn tỉnh, không phản ánh việc Công ty Yên Bình không xuất hóa đơn thanh toán (do theo ý kiến đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hải trong quá trình tổng hợp do bộ phận tổng hợp (thư ký cuộc họp) có nhầm lẫn, sai sót nên đã đưa nội dung trên vào biên bản cuộc họp), nhưng đại diện cử tri không cung cấp được các trường hợp cụ thể mà có ý kiến là chỉ nghe thông tin bên lề tại các tang lễ ở địa phương. Đồng thời, theo kết quả xác minh tại địa phương thì người dân tại địa phương không phản. Vì vậy, việc phản ánh của cử tri chưa đảm bảo đầy đủ thông tin, cơ sở để Sở Xây dựng xác minh, giải quyết theo quy định.

Đề nghị các cử tri khi phản ánh, kiến nghị cần có thông tin, cơ sở hoặc chứng cứ liên quan để khi các cơ quan, đơn vị giải quyết nội dung theo phản ánh đạt hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, theo quy định phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021, trong đó quy định "Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố: Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi

trường, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt xây dựng, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn", do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trực tiếp trả lời các cử tri liên quan đến hoạt động nghĩa trang trên địa bàn mình quản lý, nội dung này Sở Xây dựng đã nhiều lần kiến nghị tại các văn bản giải quyết kiến nghị cử tri.

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Hiện nay việc cho thuê mặt bằng trên cầu cảng cá Đông Hải để kinh doanh buôn bán đã ảnh hưởng đến giao thông, trật tự tại cảng. Đề nghị thường xuyên kiểm tra, sắp xếp lại để bảo đảm trật tự.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại báo cáo số 512/BC-SNNPTNT ngày 18/07/2024 như sau:

Cảng cá Đông Hải được nhà nước đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 1996. Qua thời gian dài khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng của cảng cá Đông Hải đã xuống cấp hư hỏng, hệ thống xử lý nước thải cũng đã xuống cấp và công nghệ lạc hậu, trên mặt bằng cầu cảng chưa có bãi đỗ xe,... Đặc biệt khu vực mặt nước trước bến cập tàu đã bị bồi lấp, luồng chạy tàu cạn, hẹp chưa được nạo vét, do vậy cầu cảng có chiều dài 265m chỉ đủ phục vụ cho khoảng 20 tàu cập cảng tại một thời điểm, trong khi vào mùa vụ tàu cá có nhu cầu cập cảng nhiều, do đó thường xuyên không đáp ứng kịp thời cho việc cập bến bốc dỡ hải sản nên đôi lúc có xảy ra tình trạng chen lấn, tranh dành chỗ cập cảng, gây mất an ninh trật tự.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Ban quản lý Khai thác các cảng cá thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng và dân phòng chủ động sắp xếp bến bãi, yêu cầu các chủ tàu/thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện vận tải phải chấp hành theo sự sắp xếp của nhân viên cảng cá; sắp xếp, bố trí lại khu vực buôn bán của các hộ buôn bán cá lẻ trên mặt bằng cầu cảng, đường nội bộ trong khu vực cảng để đảm bảo phương tiện các loại được lưu thông ra vào bốc dỡ sản phẩm kịp thời; giải tỏa khu vực ngã ba phòng điều hành, khu vực ngã ba phòng trực điều hành bến đã được sắp xếp lại, đảm bảo phương tiện vận tải ra vào các ngã được thông thoáng,...

Trong thời gian đến, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Khai thác các cảng cá tăng cường công tác quản lý trật tự trên cầu cảng cá Đông Hải, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí phần đất 4.015 m² của Công ty Cổ phần đầu tư An cư Lạc nghiệp để mở rộng cảng cá Đông Hải và nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng cá Đông Hải phục vụ nhu cầu phát triển trong thời gian đến.

- Kiến nghị của cử tri xã Nhị Hà: Theo quy định tại khoản 1. Điều 7 Thông tư số 43 quy định về các loại giấy tờ miễn giảm thuế về tặng cho bất động sản giữa cha để với con để chỉ cần xác nhận thông tin về cư trú, hoặc thông báo số định danh cá nhân, khai sinh bản sao... Tuy nhiên khi người dân nộp khai sinh bản sao thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai tại 1 cửa huyện Ninh Hải không tiếp nhận mà đòi hỏi phải về UBND xã Nhị Hà xác nhận tình trạng nhân thân với nội dung người A là cha của người B. Điều này gây phiền hà cho người dân. (Cụ thể trường hợp: Phan Văn Ích tặng cho đất cho Phan Thanh Tú).

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải trả lời tại công văn số 4399/UBND-TH

ngày 22/07/2024 như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ, quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Ninh Hải) có trả lời, như sau:

Cán bộ của Chi nhánh Ninh Hải được cử tham gia tiếp nhận thủ tục hành chính về đất đai tại “Bộ phận một cửa huyện Ninh Hải” có tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Phan Văn Ích (bên tặng cho) với ông Phan Thanh Tú và bà Trương Nguyễn Tường Ngân (bên nhận tặng cho). Sau khi kiểm tra hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung Giấy xác nhận nhân thân thể hiện đầy đủ cả bên tặng cho và bên nhận tặng cho, Lý do: Giấy khai sinh của ông Phan Thanh Tú chỉ chứng minh được mối quan hệ là con ruột của bên tặng cho là ông Phan Văn Ích; chưa chứng minh được mối quan hệ của bà Trương Nguyễn Tường Ngân (là con dâu của bên tặng cho) để được miễn, giảm thuế.

Theo các điểm b, g và h khoản 1 Điều 53 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023), quy định: “b) Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ cần có một trong các giấy tờ sau: Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc bản sao Giấy khai sinh. Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.”; “g) Đối với bất động sản chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể cần có giấy tờ sau: Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể.”; “h) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản, thừa kế, quà tặng thuộc đối tượng được miễn thuế nêu tại khoản 1 Điều này, ngoài giấy tờ kê trên, người chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng có thể sử dụng các giấy tờ khác có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền về mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng làm căn cứ để xác định thu nhập được miễn thuế.”

Theo hồ sơ công dân đưa đến nộp, “cán bộ một cửa” kiểm tra không có Giấy đăng ký kết hôn giữa của ông Phan Thanh Tú với bà Trương Nguyễn Tường Ngân. Vì vậy, để có căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế, việc “cán bộ một cửa” hướng dẫn công dân liên hệ với địa phương nơi cư trú để thực hiện việc xác nhận mối quan hệ giữa người tặng cho và người nhận tặng cho là phù hợp với quy định của pháp luật nêu trên.

- Kiến nghị của cử tri xã Nhị Hà: Hiện nay trên địa bàn xã việc sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, rút tiền rất nhiều, nhưng trên địa bàn xã chưa có dịch vụ để phục vụ cho bà con. Đề nghị cấp trên xem xét lắp đặt trụ ATM để bà con được thuận tiện trong việc rút, chuyển tiền được dễ dàng hơn.

Ngân hàng Nhà nước trả lời tại công văn số 390/NTH ngày 19/7/2024 như sau:

Trong thời gian qua, mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn không ngừng được củng cố, hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, bố trí khắp các huyện, thành phố đảm bảo thực hiện tốt vai trò là một kênh cung ứng vốn chủ yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 17 tổ chức tín dụng với 13 Ngân hàng thương mại (20 chi nhánh ngân hàng thương mại), 01 Ngân hàng Chính sách xã hội và 03 Quỹ tín dụng nhân dân với 102 máy ATM và 638 máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) được bố trí tại trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu gửi tiền, vay vốn cũng như thanh toán của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng nhà nước tỉnh luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, ATM và POS tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, theo Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM) và các văn bản sửa đổi, bổ sung có nội dung cho phép các tổ chức tín dụng lựa chọn địa điểm đặt ATM theo đó *“địa điểm đặt ATM phải thuận tiện, đủ ánh sáng cần thiết và đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng giao dịch tại ATM”*. Vì vậy, việc lắp đặt ATM sẽ do tổ chức tín dụng lựa chọn địa điểm phù hợp với định hướng kinh doanh và nhu cầu rút, chuyển tiền của khách hàng tại khu vực lắp đặt.

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước tỉnh cũng đã và đang tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng được giao tại Kế hoạch thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự chuyên biến về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

Ngày 15/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định 52). Căn cứ Nghị định 52, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các thông tư quy định, trong đó có Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 quy định về hoạt động đại lý thanh toán. Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán như sau: *“Hoạt động đại lý thanh toán là việc bên giao đại lý thanh toán ủy quyền cho bên đại lý thanh toán để thực hiện một phần quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và cung ứng dịch vụ thanh toán cho khách hàng”*.

Vì vậy, trong thời gian tới, để mọi người dân đặc biệt là người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng an toàn, thuận tiện phù hợp với nhu cầu và chi phí hợp lý do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững, Ngân hàng nhà nước tỉnh sẽ vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện hoạt động đại lý

thanh toán, mở các điểm đại lý thanh toán rộng khắp, từng bước phát triển đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa như trên địa bàn xã Nhị Hà để phục vụ nhu cầu của người dân một cách thuận tiện và dễ dàng hơn.
